



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: เจรจาการค้า "ไทย-ตุรกี"	มติชน
2. 'กยท.' ไขว้ผลงานต้นราคาขายเพิ่ม 20%	กรุงเทพธุรกิจ
3. รายงานพิเศษ: ปศุสัตว์ลุยขับเคลื่อน 'Food Feed Farm'....	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: พี่ชมงค	แนวหน้า
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
6. อนิจจัง การเมือง สภาวะ 'ขาลง' ของ คสช. เริ่มเห็น เด่นชัด	มติชน
7. พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จฯ ราชพิธีพี่ชมงค	ข่าวสด
8. พปชร. ตั้งรัฐบาลใหม่มี.ย. ล้มแผนปิดสวิทช์ ส.ว.	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. ทิ้ง 'ประวิตร' วางมือ	ไทยโพสต์
10. บิ๊กตุ๋น เคาะรมต.เอง	คมชัดลึก
11. กษ. เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 77 จังหวัดทั่วไทย	เดลินิวส์
12. เริ่มแล้ว Field Day ศพก.ปะเหลียน จ.ตรัง เตรียมพร้อมฤดูกาลผลิตปี'62...	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15034 หน้า : 3 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: เจรจาการค้า "ไทย-ตุรกี" ปูทางประตุส่งออกสินค้าการ...



เจรจาการค้า “ไทย-ตุรกี” ปูทางประตุส่งออกสินค้าการเกษตร สู่ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง

การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี (Thailand-Turkey Free Trade Agreement : THTRFTA) ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อเสนอร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า การประชุมเจรจาในครั้งนี้ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อเสนอรายการสินค้าที่จะลดและยกเลิกภาษีระหว่างกันเพื่อหารือต่อเนื่องในด้านข้อบท

และรูปแบบการเปิดตลาด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอรายการสินค้าที่จะลดและยกเลิกภาษีระหว่างกัน โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่ไทยเรียกร้องให้ตุรกีเปิดตลาดให้เพิ่มเติม ได้แก่ ผลไม้ ผัก น้ำตาล เครื่องปรุงรส และสินค้าเกษตรแปรรูป

ภาพรวมมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยและตุรกี 3 ปี (ปี 2559 - 2561) เฉลี่ย 5.7 พันล้านบาท โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเฉลี่ย 4.7 พันล้านบาท สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ ข้าว อาหารปรุงแต่ง



ธรรมชาติและ ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรเฉลี่ย 1 พันล้านบาท สินค้าเกษตรนำเข้าสำคัญ ได้แก่ น้ำผลไม้ แป้งข้าวสาลี เมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย ขนมห่านที่ทำจากน้ำตาล น้ำมันที่ได้จากธัญพืชจำพวกเมล็ดทานตะวัน และอาหารปรุงแต่ง

โดยที่ผ่านมา ไทยนับเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรมาโดยตลอด โดยปี 2559 ได้ดุลการค้าสินค้าเกษตร 3.3 พันล้านบาท ปี 2560 ได้ดุลการค้าสินค้าเกษตร 4.8 พันล้านบาท และปี 2561 ได้ดุลการค้าสินค้าเกษตร 3 พันล้านบาท

การทำความตกลงทางการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ระหว่างไทยกับตุรกีจะเป็นการเปิดประตูการค้าสู่ภูมิภาคระหว่างกัน โดยไทยสามารถเป็นประตูไปสู่อาเซียน ในขณะที่ตุรกีสามารถเป็นประตูไปสู่ยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง เนื่องจากตุรกีมีอัตราภาษีสินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 25-50 นับว่าเป็นประเทศที่เก็บอัตราภาษีสินค้าเกษตรค่อนข้างสูง ดังนั้น หากเจรจาเป็นผลสำเร็จ จะช่วยให้เกษตรกรไทยมีช่องทางการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเจรจาในครั้งนี้ นับว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และจะมีการประชุมครั้งที่ 6 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2562 โดยกำหนดเป้าหมายเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

รหัสข่าว: C-190513020004 (13 พ.ค. 62/02:04)

หน้า: 1/1





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'กยท.' โชว์ผลงานดันราคายางเพิ่ม20%

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11190 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)

'กยท.' โชว์ผลงานดันราคายางเพิ่ม20%

กรุงเทพฯ 13 พ.ค. 2562 ● “เยี่ยม” โชว์ผลงาน 1 ปี ยันราคายางพุ่ง 20% ใช้กลไกตลาดกลาง กยท.ซื้อมาขายไปขยายสต็อกหมด-ใกล้เปิดกรีด กังวลเสถียรภาพราคาต้น สศก. ผัน 7 หน่วยงานหวังเป็นฐานข้อมูลสร้างสมดุลดันราคาให้สูงขึ้น

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า 1 ปีที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้ว่ากยท. ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2561 ราคายางของไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพจากราคา 45 บาท/กิโลกรัม(กก.) เพิ่มขึ้นเกือบ 20% เป็นราคา 53 บาท/กก. แต่ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงปิดกรีดปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยเป็นปกติ ซึ่งราคาควรปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่แต่ราคายางไทยถูกกดให้ปรับตัวลดลงในตลาดล่วงหน้าที่ยังไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งราคาในจีนในตลาดล่วงหน้าต่ำกว่าราคาในไทย ในสถานะที่ผลผลิตน้อย

ดังนั้นในช่วงเดือนมี.ย.ที่จะถึง จะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เริ่มมีการกรีดยาง ยอมรับว่ากังวลกับการรับมือราคายางพาราในช่วงนั้น กังวลเรื่องของกลไกการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาเสถียรภาพราคายาง ซึ่งช่วง 1 ปี

ที่ผ่านมา ได้มีการระบายยางที่ กยท. เคยซื้อเก็บไว้แล้วขายไม่ได้เพราะราคาปรับตัวลดลงมาก แต่เมื่อตนเองเข้ามาได้ขอมติคณะกรรมการ(บอร์ด) กยท.เพื่อขอมติระบายยางในสต็อกออกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา

“การระบายยางพาราในสต็อกดำเนินการไปพร้อมกับการซื้อยางพาราในราคาขึ้นต่ำตลาดจากเกษตรกรโดยตรง โดยใช้จากเงินตามพระราชบัญญัติการยางซื้อยางพาราตั้งแต่เดือนต.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน ปริมาณ 17,000 ตัน บริหารจัดการไม่ขาดทุนแถมมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท”

นายเยี่ยม กล่าวต่อว่าต้องเดินหน้าใช้ตลาดกลางที่กยท.มีอยู่บริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกร ซื้อจากเกษตรกรในราคานาตลาด เพื่อต่อสู้กับตลาดล่วงหน้าในจีนที่พยายามกดราคายางพาราไทยต่อเนื่อง พยายามลดต้นทุนการผลิตและควบคุมพื้นที่ปลูกให้ได้ และส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากที่สุด

ด้านนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ร่วมกับ 7 หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องข้อมูลการวิเคราะห์และพยากรณ์พื้นที่เพาะปลูกยางพาราของไทย เพื่อร่วมกันปฏิรูป ข้อมูลและการพยากรณ์จากการสำรวจด้วยคนมาเป็นวิทยาศาสตร์ จัดเก็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความรวดเร็ว มีความแม่นยำ เช่น ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง ใช้ข้อมูลจากโดรน ใช้ระบบเซ็นเซอร์ เพื่อนำมารวบรวมและจัดทำปิกยางพาราในทุกมิติและการปฏิรูปข้อมูลยางพาราครั้งนี้ จะมีการเพิ่มความถี่ เพื่อความแม่นยำทุก 3 เดือน

ทั้งนี้เพื่อสำรวจพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อให้เป็นตัวเลขพื้นที่ทุกที่ทุกหน่วยงานในประเทศไทยนำไปใช้อ้างอิงในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือหรือฟื้นฟูพื้นที่ยางพาราเพื่อให้ราคาเกษตรกรขายได้มีเสถียรภาพไม่ขึ้นลงตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปแก้ปัญหาผลผลิตไม่สมดุลกับความต้องการจนก่อให้เกิดราคาปรับตัวลดลงอย่างเช่นปัจจุบัน ผลสำรวจพบเนื้อที่ยืนต้นยางพาราของไทย มีจำนวน 28.172 ล้านไร่ จำแนกเป็น เนื้อที่เห็นตรงกัน 23.48 ล้านไร่ เนื้อที่เห็นต่างกัน 5.04 ล้านไร่ ก่อนขยายไปสู่พืชเศรษฐกิจอื่นที่มีปัญหา

ปศุสัตว์ลุยขับเคลื่อน'Food Feed Farm' คุมเข้มมาตรฐานอาหารคน-สัตว์-ฟาร์ม



กรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี-นครราชสีมา ดูผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐาน อาหารคน อาหารสัตว์ และมาตรฐานฟาร์ม ตามนโยบาย Food Feed Farm

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจในสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารมากยิ่งขึ้น กรมปศุสัตว์ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายควบคุมการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ให้ผลิตออกมามีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน จำเป็นที่จะต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนก็เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ก่อนที่จะได้เป็นวัตถุดิบ จนนำมาสู่การแปรรูปไปเป็นอาหารอย่างถูกสุขอนามัยปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมได้มีการดำเนินการ (Food hazard) การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภคภายในประเทศ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารกับนานาประเทศ โดยมาตรฐานในการผลิตสินค้าปศุสัตว์จะต้องครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่มาตรฐานอาหารสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์

โดยกรมปศุสัตว์มีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ให้สอดคล้องต่อระเบียบและข้อกำหนดของประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมติดตามข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันและทัดเทียมตลาดโลก ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ไปจนถึงแหล่งผลิตสินค้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดยในด้านมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ กรมปศุสัตว์มีการดำเนินการจัดตั้งโครงการเนื้อสัตว์อนามัย โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อการพัฒนามาตรฐาน



สุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13895

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 62.24

Ad Value: 77,800

PRValue (x3): 233,400

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ปศุสัตว์ลุยขับเคลื่อน'Food Feed Farm' คุมเข้มมาตรฐานอาหาร...

สินค้าปศุสัตว์เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิต
ผู้ขาย และผู้บริโภคภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำ
คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดำเนินงานในครั้งนี้ก็เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานดังกล่าวตามนโยบายของกรม
โดย สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ส่วนมะเดื่อ
จำกัด จ.ลพบุรี นับเป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์
(Feed Center) เพื่อผลิตอาหารผสมครบ
ส่วนสำหรับโคนม (TMR) สำหรับการ
เลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมถึง
ระบบการผลิตโคทดแทนซึ่งดำเนินการ
โดยสหกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจาก
กรมปศุสัตว์และจากหลายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วน
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์โคนม
ด่านขุนทด ซึ่งเป็นสหกรณ์โคนม
ขนาดเล็กแต่มีคุณภาพ มีสมาชิกเป็น
ผู้เลี้ยงโคนมเพียง 43 ราย แต่สมาชิก
ทั้งหมดได้รับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน
จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นตัวรับประกัน
ได้ว่าน้ำนมที่ผลิตมาจากสหกรณ์แห่งนี้
เป็นน้ำนมที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน
และได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการผลิตไปจะ
ถึงมือผู้บริโภค

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวย้ำ
ว่า “อย่างไรก็ดี กรมมุ่งหวังว่าการ
ลงพื้นที่ดูงานในครั้งนี้ทั้งสองสหกรณ์
ล้วนมีการดำเนินงานที่เกิดผลสำเร็จ
ตามนโยบายของกรม ที่สามารถเป็น
โมเดลสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคนมให้แก่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมอื่นๆ ในประเทศ
ต่อไปได้เป็นอย่างดี”

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13895

Col.Inch: 16.61

Ad Value: 20,762.50

ภาพขาว: พีชมงคล

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 62,287.50

คลิป: ชาว-ดำ



พีชมงคล : นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมเทพีคู่หีบทองและเทพีคู่หีบเงิน ประกอบพระราชพิธีพีชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยปีนี้พระยาแรกนาเสด็จทวยหีบผ้าถุงแต่งกายได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหารมังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสด็จทวยของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลเสด็จทวยพระโคกินข้าว น้ำ และหญ้า พยากรณ์ว่า รัชญาหาร กักษาหาร มังสาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13895

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 37.54

Ad Value: 46,925

PRValue (x3): 140,775

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

ชายคาพระพิรุณ



ผ่านไปแล้วสำหรับพิธีสำคัญ เพื่อบำรุงขวัญ และสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกรในการ เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความ มั่นใจในการเพาะปลูก นั่นคือ พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่ เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญในปี นี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ ในระหว่างช่วงเวลา 08.29-08.49 น. ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาคือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกัญชารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรม วิชาการเกษตร เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวณัฐษา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการ ปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตย์ยา ทองแถมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนพระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคขุน สำหรับ ผลการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ ัญญาหารของประเทศในปี พ.ศ.2562 นี้ พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบฝ้านุ่งแต่งกาย หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้มี ปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยง พระโค ผลเสี่ยงทาย พระโคกินข้าว น้ำ และ หญ้า ได้ผลการเสี่ยงทายว่า ถ้าพระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า ัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ัญญาหาร ผลาหาร กัญชาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี... แม้ว่าผลการเสี่ยงทายจะช่วยใจกำลังใจ เกษตรกรว่าปีนี้จะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี แต่หากจะพิจารณาจากน้ำต้นทุนในเขื่อน ต่างๆ ที่มีอยู่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่เป็นอยู่ ในขณะนี้ ก็ไม่ยากให้ประมาทกันนะครับ... ช่วงนี้ เกษตรกรต้องพิจารณาเพาะปลูกให้ เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ หากอยู่ในพื้นที่ ทำนา แต่หากปริมาณน้ำน้อยก็ลดความเสี่ยง

ด้วยการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรอื่น ๆ แทนการทำนาข้าว

การทำเกษตรหรือการประกอบอาชีพใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ เรื่องของการบันทึก ข้อมูลทางบัญชีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วย ให้นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่อให้ รู้ถึงต้นทุนที่แท้จริง รู้ความจำเป็นว่าสิ่งไหน ต้องจ่าย สิ่งไหนต้องเลิก และด้วยความสำคัญ ดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัด โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชภิเษก ขึ้น เพื่อปลูกประชาชนให้รู้จัก ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงิน และสร้างกลไก เข้มแข็งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วย ศาสตร์พระราชา โดยได้จัดพิธีเปิดโครงการไป เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติ จาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ ซึ่ง นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บอกว่า โครงการ ทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชภิเษก เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิต อย่างมีวินัยทางการเงิน เกิดกลไกที่เข้มแข็ง ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วย ศาสตร์พระราชา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13895

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 37.54 Ad Value: 46,925

PRValue (x3): 140,775

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป จำนวน 100,000 คน และกำหนด
จัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และสิ้นสุดในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมระยะเวลา
4 เดือน (เมษายน-กรกฎาคม 2562) แบ่งเป็น
2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรม “ทำบุญส่งเสริม
การออม” เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน ได้เกิด
แรงกระตุ้นในการสร้างวินัยทางการเงิน
ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน มีเงินออม และ
2.กิจกรรม “สร้างพลังการออม : ออมเงิน
ออมความดี” เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย
มีเงินออมเกิดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายมีเงิน
ออมรวมกัน จำนวน 10,000,000 บาท
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้
ประชาชนรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของการ
ทำบุญและการมีเงินออม โดยข้อมูลทาง
บัญชีสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
และการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ผู้ทำบุญ
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จ
เกิดการต่อยอด สร้างเครือข่าย
ขยายผลในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

ขุนเกษตรรา

อนิจจัง การเมือง สภาวະ 'ขาลง' ของ คสช. เริ่มเห็น เด่นชัด

หากไม่มีการตั้งบังเกอร์ 7 พรรคการเมืองลงนามในสัตยาบันด้านการสืบทอดอำนาจ หากไม่มีการแปรยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีผ่าน "ปิดสวิทช์ ส.ว."

ปรากฏการณ์ "ข้อเสนอ" เหลลหลายๆ อันๆ คงไม่ตามมา

เหลลถึงขนาดให้ตัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ออกไปจากวงจรแห่งอำนาจ

เหลลถึงขนาดตัด "เบรก" ให้กับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

กระทรวงกลาโหมอาจยังเป็นของ คสช. อาจยังเป็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยากยิ่งที่จะเกาะกุมเอาไว้ได้ เหมือนกับการตั้งบังเกอร์ด้านการสืบทอดอำนาจ เหมือนกับการประกาศยุทธการ "ปิดสวิทช์ ส.ว." จะเป็นการเตะหมูเข้าปากให้กับพรรคขนาดกลางขนาดเล็ก

แต่ก็จำเป็น



ตองยอมรับว่าสภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม คืออาการของโรคที่มีการคาดทำนายเอาไว้

คาดทำนายตั้งแต่ก่อนประชามติเดือนสิงหาคม 2559

คาดทำนายตั้งแต่ก่อนการประกาศและบังคับใช้รัฐธรรมนูญเดือนเมษายน 2560 และก่อนการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562

เพราะนี่คือ อาการอันเนื่องแต่ **“รัฐธรรมนูญ อักเสบ”**

การรวมพลังก่อตั้งบังเกอร์ด้วยการลงสัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. และการเดินหน้าเพื่อนำเสนอแนวทาง **“ปิดสวิทช์ ส.ว.”** จึงจำเป็น

เพราะมีแต่ทำเช่นนั้นเท่านั้นอาการของ **“โรค”** จึงจะปรากฏ

พรรคประชาธิปไตย พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา สามารถเอา **“เงื่อนไข”** เหล่านี้ไปต่อรองในระหว่งการเจรจาได้

แต่การเข้าร่วมก็มากด้วยอัตราเสี่ยงตามมหาศาล

อตราเสี่ยงโดยพื้นฐานก็คือ รัฐบาลที่มีพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

1 จะต้องดึงเกือบ 20 พรรคการเมืองเข้ามา

ตั้งแต่พรรคขนาดเล็กมี ส.ส.ในมือ

เพียง 1 กระทั่งพรรคขนาดกลางที่มี ส.ส.ในมือ 10 และ 51 และ 52 อย่างพรรคประชาธิปไตย

การบริหารพรรคการเมืองร่วม 20 พรรคมิได้เป็นเรื่องง่าย

อย่าว่าแต่คนอย่าง **นายสมศักดิ์ เทพสุทิน** ย่อมรู้ดีเป็นอย่างดี คนอย่าง **นายชวน หลีกภัย** คนอย่าง **นายเนวิน ชิดชอบ** ก็ย่อมจะรู้ดีมากกว่า

ขณะเดียวกัน อัตราเสี่ยง 1 ที่ตามมาคือ เสถียรภาพและความมั่นคง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็เคยคิดว่าไม่นานเกินเดือนกันยายน 2562 ก็ต้องมีอันเป็นไป นั่นแหละ **นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์** จึงฟันธงว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 2562

รัฐบาลที่อยู่ได้ไม่ถึง 3 เดือนจึงเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเข้าร่วม

ทกอย่างล้วนยืนยันเหตุและปัจจัยตามกฎแห่งปัจจุสมุปบาท อันมีกฎแห่งอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน เป็นเหมือนเส้นไหมแดงร้อยเชื่อม

คำว่า คสช. **“ชาลง”** จึงเด่นชัดเด่นชัดถึงระนาบที่ขาดความเกรงใจ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขาดความเกรงใจ **พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา** และที่สุดก็จะลามไปถึง **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา**

“อายุ” ของรัฐบาลจึงเป็น **“คำตอบ”** สุดท้าย

พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี

เสด็จฯราชพิธีพืชมงคล

ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 8 พ.ค. เวลา 16.15 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางเสียง “ทรงพระเจริญ” จากประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จและชื่นชมพระบารมีดังกล่าว

เวลา 08.30 น. วันที่ 9 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ น.ส.กัญยรัตน์ นากกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: บันเทิง/สตรี/สุขภาพ

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10393

Col.Inch: 117.68 Ad Value: 182,404

หน้า: 21(บน)

PRValue (x3): 547,212

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จฯราชพิธีพืชมงคล



เทพีคู่ทาบเงิน ได้แก่ น.ส.ณัฐชา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ น.ส.อาทิตย์ยา ทองแถมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนพระโคแรกนาขวัญในปีนี้ได้แก่พระโคเพิ่ม และพระโคพูล

เมื่อเสร็จพิธีไถหว่าน เป็นการเสด็จทวยหีบผ้า 3 ผืน โดยพระยาแรกนาหีบได้ผ้า 5 คืบ และพระโคเสด็จทวยของกิน 7 สิ่ง ผลปรากฏว่า พระโคกินข้าว น้ำ และหญ้า นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานการ



พยากรณ์ว่า พระยาแรกนาเสด็จทวยหีบผ้า 3 ผืนได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่พระโคกินข้าว น้ำ และหญ้า ผลพยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

หลังจากเสร็จพิธีแรกนาขวัญ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2562 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ อาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ ไร่นาสวนผสม ปลุกหมอนเลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย เพาะเลี้ยงปลาสายงามและพรรณไม้น้ำ ปลูกสวนป่า บัญชีฟาร์ม สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ที่ปรึกษากลุ่มผู้เกษตรกร สมาชิกกลุ่มผู้เกษตรกร และสาขาเกษตรกรอินทรีย์

น.ส.สุพรทิพย์ ขัตติวงศ์ษา อายุ 27 ปี ข้าราชการครูราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ เผยว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. การเข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญในครั้งนี้ตนกับครอบครัวเดินทางมาเป็นประจำทุกปี

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: บันเทิง/สตรี/สุขภาพ

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10393

หน้า: 21(บน)

Col.Inch: 117.68 Ad Value: 182,404

PRValue (x3): 547,212

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จฯราชพิธีพืชมงคล



อยู่แล้ว เนื่องจากพ่อแม่เป็นชาวนา ต้องการมาเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพื่อเอาบุญเอาชัยและเป็นสิริมงคลต่อพี่น้องของครอบครัว

“ครั้งนี้ถือเป็นการเข้าร่วมพิธีที่ประทับใจและเป็นบุญของตัวเองและครอบครัวอย่างมากที่ได้เห็นในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ร่วมพิธีแรกนาขวัญ ทำให้รู้สึกว่าการที่เราเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่ดี และได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่ชื่นชมในวัฒนธรรมของเรามาก ในปีต่อไปจะมาเข้าร่วมพิธีนี้” น.ส.สุพรทิพย์กล่าว

ด้าน นางพิมพ์ชนก พุริสาตะ อายุ 47 ปี อาชีพค้าขาย กล่าวว่ามาร่วมงานแรกนาขวัญเป็นครั้งแรก ในฐานะลูกหลานชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ประกอบพิธีได้จำนวน 15 เมล็ด จะส่งไปให้ญาติพี่น้องในจังหวัดอุบลราชธานีปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล

“มาร่วมพิธีครั้งนี้เพราะต้องการเข้าเฝ้าฯ ชมพระบารมีของร.10 เพราะงานนี้หลังจาก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกถือเป็นการทรงงานครั้งแรกของพระองค์ท่าน จึงอยากมาร่วมงานเพื่อชื่นชมในหลวงร.10 ที่เสด็จฯ มาพิธีแรกนาฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรไทย” นางพิมพ์ชนกกล่าว

นางโยธกา บุญมา อายุ 50 ปี เกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ สาขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจกับรางวัลที่ได้รับจากพระหัตถ์ของในหลวง เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานมาตลอดชีวิตที่เป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ถือเป็นอาชีพของกลุ่มเกษตรกรใน จ.สุรินทร์

ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ตายาย แต่ก่อนทำเป็นอาชีพเสริมหลังทำนา กระทบเกษตรกรและสหกรณ์สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม ทำให้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลายเป็นอาชีพหลักในจังหวัดสุรินทร์

พปชร.ตั้งรัฐบาลใหม่มี.ย. ล้มแผนปิดสวิทซ์ส.ว.

พปชร.ตั้งรัฐบาลใหม่มี.ย. โพลชี้การเมืองทำลายความสุข

ผู้จัดการรายวัน360° - พปชร. มั่นใจรวมเสียง ตั้งรัฐบาลใหม่ มี.ย.นี้ พร้อมเกลี้ย
ตำแหน่งรัฐมนตรีให้พรรคร่วมได้ ล้มแผนปิดสวิทซ์ ส.ว. ของชั่วคราวข้าม "อุดตม"
ปิดถูกบีบไม่เอา "ป้อม-ป็อก" ด้าน "ชวน" เน้นรอสภาใหม่ ทุกอย่างเรียบร้อย
ด้าน "หญิงหน่อย" ยังตั้งความหวังรอพรรคขนาดกลางเข้าร่วม สกัคการสืบทอด
อำนาจ คสช. ขณะที่ ซูเปอร์โพล เผยประชาชน 89.9% มองการเมืองปัจจุบัน ตัว
ทำลายความสุขประชาชน ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้น

อ่านต่อหน้า 11

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เคยกล่าวถึง
ใหม่ไลน์ทางการเมืองว่า ช่วงต้นเดือน มี.ย.นี้
จะมีรัฐบาลชุดใหม่ ถ้าพิจารณาจากจำนวน ส.ส.ที่
กต.ประกาศรับรองมาแล้วนั้น ชั่วพรรคพลัง
ประชารัฐ น่าจะรวบรวมเสียงได้ประมาณ 253
เสียง น่าจะเป็นฝ่ายได้จัดตั้งรัฐบาล ส่งให้
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกสมัย

ขณะที่ นายอดตม สวานายน หัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ มั่นใจว่า พรรค พปชร. ที่
มี 115 เสียง จะรวบรวมเสียงของพรรคการเมือง
ต่างๆได้เกิน 250 เสียง ทำให้มีความชอบธรรม
ในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสม ประกอบ
ด้วย พรรคภูมิใจไทย 51 เสียง พรรคชาติไทย
พัฒนา 10 เสียง พรรคพลังประชาชนไทย 5
เสียง พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง พรรคพลังท้องถิ่น
ไทย 3 เสียง พรรครักไทย 2 เสียง พรรคภูมิใจ
ไทย 2 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 1 เสียง ยังไม่รวมพรรค
ขนาดเล็กอีก 11 พรรค พรรคละ 1 เสียง และ
จากพรรคประชาธิปัตย์อีก 52 เสียง ที่จะมี
ชัดเจน หลังวันที่ 15 พ.ค. ที่จะเลือกหัวหน้าพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่าจะมี
มติหนุนพรรค พปชร. หรือไม่ ถ้ามีมติว่า หนุน
การตั้งรัฐบาลก็น่าจะผ่านไปได้อย่างดี

อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปตามนี้ ก็เท่ากับ

ว่า แผนปิดสวิทซ์ ส.ว. ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พยายามประสาน
ชักชวนพรรคขนาดกลางอย่างพรรคภูมิใจไทย
และ พรรคประชาธิปัตย์ มาเข้าร่วม ก็เท่ากับเป็น
หมันไป

เกลี้ยเก๊าอี รมต.ให้พรรคร่วม

ทั้งนี้ มีรายงานว่า แกนนำพรรคพปชร.
ได้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี ในกระทรวงหลักด้าน
เศรษฐกิจไว้ค่อนข้างลงตัวแล้ว โดยนายสมคิด
จาดศรีพิทักษ์ จะเป็นรองนายกรัฐมนตรี กำกับ
ดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการ
คลัง และคมนาคม (ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง) อุตสาหกรรม การ
ส่งออก โดยวางตัวนายอดตม สวานายน เป็น
รมว.คลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ
พรรค อาจจะเป็น รมว.คมนาคม

ขณะที่ โควตา รัฐมนตรี ของ พรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.)
จะได้รับการจัดสรร พรรคละ 6-7 เก๊าอี ใน
กระทรวงหลัก โดยพรรคประชาธิปัตย์ ขอโควตา
กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการค้าพืช
ผลทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการค้าผลไม้
ดิบและยางพารา ที่สำคัญพรรคประชาธิปัตย์
ต้องการดึงคะแนนเสียงในพื้นที่ภาคใต้กลับคืน

มา

ส่วนพรรคภูมิใจไทย มีนายเนวิน ชิดชอบ
ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และเป็น
ศิษย์แมนคนสำคัญของพรรค กับนายอนุทิน ชาญ
วีรกูล หัวหน้าพรรค ซึ่ง นายเนวิน ต้องการโควตา
รมว.มหาดไทย ถ้าหารีอลลงตัว จะได้เก๊าอี รมช.
มหาดไทย มาด้วย ขณะที่นายอนุทิน ขอ
ดูกระทรวงคมนาคม แต่เกรงว่าถูกมองเรื่องผล
ประโยชน์ทับซ้อน เพราะมีธุรกิจจับหมากก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ และได้รับสัมปทานจากรัฐหลาย
โครงการ จึงลงตัวที่ ตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวง
สาธารณสุขด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชา

ขณะเดียวกัน พรรครวมพลังประชาชาติ
ไทย (รพช.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธาน
มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป
ประเทศไทย และพรรคชาติพัฒนา ที่นายสุวัจน์
ลิปิพัฒนกุล เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ขอ
สรุปลงตัวโควตา กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงพลังงาน

ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา คาดว่าจะได้
คุม 2 กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาลังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่ง
น.ส.กัญญา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค และนาย
วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรค จะรับตำแหน่งรัฐมนตรี

"อุดตม" ปิดถูกบีบไม่เอา "ป้อม-ป็อก"

นายอดตม สวานายน หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึง กระแสข่าวที่ว่า
พรรคการเมืองที่จะร่วมรัฐบาล ตั้งเงื่อนไข ไม่ให้
มีชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และ พล.อ.อนุพงษ์
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมอยู่ใน ครม.ว่า
ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ขณะนี้มีเพียงการ
พูดคุยเรื่องการมาร่วมกันเดินทางประเทศ ยัง
ไม่มีการพูดถึงเรื่องตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ทั้ง
สิ้น เพราะจะต้องรอความพร้อมของทุกพรรค ที่
จะมาหารือกันอย่างเป็นทางการ เท่าที่ได้มีโอกาส
ได้พบปะกับนักการเมือง ไม่มีใครตั้งเงื่อนไขเช่น

นี้ และที่ตนเคยร่วมงานกับทั้ง พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ ทั้งสองท่านมีความตั้งใจ และ ผลงานในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศ อย่างแท้จริง

“ที่ประเทศสงบเรียบร้อยมา 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองท่านมีบทบาทช่วยงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.อย่างมาก ในการทำงานเพื่อประเทศ โดยเฉพาะในงาน ด้านความมั่นคง และอื่นๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ และสิทธิที่ทำกินของประชาชน การพัฒนาสร้างอาชีพในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการเจรจาและแก้ปัญหาประมงไทย จนสหภาพยุโรปลดเงื่อนไขต่างๆ ที่จะห้ามนำสินค้าประมงไทยเข้าไปขายในตลาดยุโรปนับว่า ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศเป็นอย่างมาก”

ส่วนการเดินทางจัดตั้งรัฐบาลนั้น ยังมีเวลา และขณะนี้ต้องให้เกียรติทุกพรรค เพราะ บางพรรคอยู่ระหว่างการดำเนินการภายใน กระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้น เป็นเพียงคาดคะเน ของสื่อ อาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ตนในฐานะหัวหน้าพรรค จึงอยากให้ทุกท่าน ติดตามการแถลงข่าวจากพรรคอย่างเป็นทางการ จะดีกว่า

พปชร.มั่นใจจัดตั้งรัฐบาลได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเจรจากับพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลว่า นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการ บางพรรคก็คงต้องรอการหารือตามกระบวนการภายในพรรคก่อน อย่างพรรคประชาธิปัตย์ ก็ต้องรอการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ให้เสร็จก่อน เราให้เกียรติพรรคที่จะมาร่วมงานด้วย และพรรคที่จะมาร่วมงาน ต่างก็อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ขอให้ใจเย็นๆ อย่างไรก็ตาม ตนมั่นใจว่าจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน ทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาตามที่มีกระแสข่าวลือต่างๆออกมา เมื่อทุกอย่างเป็นทางการแล้วพรรคจะแถลงข่าว อย่างแน่นอน

สำหรับกรณีที่โฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่า พรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ หักหลังประชาชนหรือไม่นั้น ตนมองว่าเป็นการพูดที่ใช้ไม่ได้ เพราะทุกพรรคมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มาจากประชาชนที่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขทั้งสิ้น คำพูดดังกล่าว

จึงเป็นการดูถูกประชาชนด้วย ขณะเดียวกันถ้าหากพรรคการเมืองที่ถูกพูดถึงไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย เชื่อว่า โฉมขพรรคเพื่อไทย คงไม่ออกมาพูดแบบนี้ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องให้เกียรติพรรคอื่น หรือคนที่เห็นต่างด้วย ไม่ใช่ว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐได้จัดตั้งรัฐบาล ก็เลยพาลออกมาตีโพยตีพาย ไม่ได้ตั้งใจก็เลยอแงพรรคเพื่อไทย ควรเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านที่ดี จะดีกว่า

“ชวน” ย้ำให้รอการตัดสินใจหลัง 15 พ.ค.

วานนี้ (12 พ.ค.) ที่อาคารรัฐสภาใหม่ ย่านเกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์หลังรายงานตัวเป็น ส.ส. ถึงกรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ระบุจะมาเชิญชวนพรรคประชาธิปัตย์ ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคอนาคตใหม่และพรรคเพื่อไทย เพื่อปิดสวิตซ์ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน ต้องรอหลังวันที่ 15 พ.ค. ที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค (กกบ.พ.) ชุดใหม่ ที่จะเป็นตัวแทนพรรคในการให้ความเห็นและตัดสินใจ ดังนั้นตอนนี้ใครประสานเรื่องอะไรมา เป็นเรื่องที่ต้องรอหลังจากมีผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคประชาธิปัตย์จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย นายชวน กล่าวว่า ความเห็นทั้งหลายต้องรอให้ตัวแทนพรรคตัวจริงเป็นผู้ให้ความเห็น ขณะนี้ใครจะพูดอะไร ต้องถือเป็นการเห็นของแต่ละคน แต่ตนขอรับรองอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรแทนหัวหน้าพรรค และ กกบ.พ.ชุดใหม่ ควรจะรอสัปดาห์นี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องฟังเสียงประชาชนตามที่หาเสียงไว้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เป็นเรื่องนโยบายของแต่ละพรรคเชิงบริหารมากกว่า ว่าตอนเสนอนั้น แต่ละพรรคมีความเห็นว่าจะใช้นโยบายอย่างไร

พท.รอลุ้นพรรคขนาดกลางเข้าร่วม

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลของสองขั้วการเมืองว่า ขณะนี้ฝ่ายประชาธิปไตยมี 245 เสียง อย่างมั่นคง และรวมเสียงได้มากที่สุด ตอนนี้ต้องรอดูท่าทีของพรรคขนาดกลาง ที่เคยให้สัญญาก่อนเลือกตั้ง ที่เคยบอกว่าจะไม่ต่อท่อเผด็จการเมื่อเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยกำลังรอให้พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ตัดสินใจเพื่อมาร่วมตั้งรัฐบาล ใช่หรือไม่ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ก็ขอพรรคขนาดกลางจะตัดสินใจอย่างไร เพราะการเข้าสู่อำนาจ ต้องเป็นอำนาจส่งเสริมให้ประชาชนสมหวัง ส่วนตัวอยากเน้นการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าให้เป็นเพียงพิธีกรรม เปลี่ยนสถานะของ คสช. จากยึดอำนาจ เพราะการเลือกตั้งคือความหวังของประชาชน

“เราเองเราคิดว่าไม่ได้ให้มาสนับสนุนให้เราเป็นรัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรี แต่เรามองว่าจะทำอย่างไรไม่ให้สืบทอดอำนาจ เราบอกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่า ถ้าพรรคการเมืองรวมตัวกัน คสช. ก็จะกลับบ้านไป ก็รอการตัดสินใจ แต่ไม่ใช่มาสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยมีอำนาจ” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

เมื่อถามว่า กระแสข่าวพรรคเพื่อไทย ผลักดันให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยอะไรกัน แต่วันนี้ต้องถามเป็นจุดยืนแต่ละพรรคว่า ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นประชาธิปไตยเพื่อประชาชน หรือเป็นการจบเลือกตั้ง เพื่อเปลี่ยนสถานะ คสช.เท่านั้นเอง

โพลชี้ “การเมือง” ตัวทำลายความสุข ประชาชน

วานนี้ (12 พ.ค.) นายพดล วรรณิกานต์ ผู้อำนวยการวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองปัจจุบัน กับความสุขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,295 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 1-11 พ.ค. พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 89.9 ระบุ การเมืองปัจจุบันส่งผลกระทบทำลายความสุขของประชาชน ใน ขณะที่ ร้อยละ 10.1 ระบุไม่ทำลาย และที่น่าเป็นห่วงคือ จำนวนมากหรือ ร้อยละ 42.6 ระบุ ระดับความขัดแย้งทางการเมืองเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการชุมนุมประท้วงในปี 2557 เพิ่มขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุเท่าเดิม และร้อยละ 17.9 ระบุลดลง.

หึ่ง 'ประวิตร' วางมือ

หวังลบภาพสืบทอดอำนาจ เสียหน่วงสธ.คุมสายเขียว

ไทยโพสต์ • เปิดโฉมหน้า "รัฐบาลใหม่" 253 เสียงส่ง "บิ๊กตุ๋" นั่งนายกฯ รอบสอง ตีเคาะต้นเดือน มิ.ย. "บิ๊กป้อม" จ่อวางมือ ลบภาพสืบทอดอำนาจ-ปัญหาสุขภาพ ปชป. ขอเกษตรา-พาณิชย์ "เสียหนู" คุม สธ.ต้น กัญชาเสรี ไม่หวั่น พท.กดดัน กท.-ปชป. โดดหนี ขณะที่ พท.ยังไม่หมดหวัง พร้อม ยกตำแหน่งนายกฯ ให้พรรคร่วม "ธนาธร" บัณฑิตยกอำนาจให้ ปชป.โดยไร้เงื่อนไข โฆษก พช.ปฎ! 200 ล้านต่อหนึ่งเสียงซื้อ ตำแหน่งหัวหน้าพรรคเก่าแก่ให้หนูนสืบทอดอำนาจ ประธานญาติวีรชนฯ หนูนซัว ที่ 3 ผ่าทางตัน

เมื่อวันจันทร์ แหล่งข่าวจากทำเนียบ รัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้ง รัฐบาลว่า ต้นเดือน มิ.ย.นี้จะได้คณะรัฐบาล ชุดใหม่ โดยมีเสียงสนับสนุนในสภา 253 เสียง ส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง นำโดย พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค มั่นใจว่า

อ่านต่อหน้า 10

หึ่ง 'ประวิตร'

พรรค พปชร.ที่มี 115 เสียง จะรวบรวมเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ได้เกิน 250 เสียง ทำให้มีความชอบธรรมในการ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยมีพรรค ภูมิใจไทย 51 เสียง, พรรคชาติไทยพัฒนา 10 เสียง, พรรครวมพลังประเทศไทย 5 เสียง, พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง, พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 เสียง, พรรคกรักรัษีพัฒนา ประเทศไทย 2 เสียง, พรรคประชาธิปไตย 1 เสียง ยังไม่รวมพรรคขนาดเล็กอีก 11 พรรค พรรคละ 1 เสียง และจากพรรค

ประชาธิปไตย อีก 52 เสียง ที่จะชัดเจน หลังวันที่ 15 พ.ค.ที่จะเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มีมติหนุนพรรค พปชร.จะส่งผลให้พรรค พปชร.เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้

สำหรับโควตาแกนนำพรรค พปชร. ได้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงหลัก ด้านเศรษฐกิจไว้ค่อนข้างลงตัวแล้ว โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะเป็นรอง นายกฯ กำกับดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการคลัง และกระทรวง คมนาคม (ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง) อุตสาหกรรม การส่งออก โดยวางตัวนายอุตตม สาว นายน เป็น รว.การคลัง, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค อาจจะเป็น รว.คมนาคม

ขณะที่กระทรวงกลาโหม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไม่มีตำแหน่ง รัฐมนตรีในรัฐบาล แต่ปรับเปลี่ยนให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มาเป็น รว. กลาโหมแทน เพื่อลบภาพการสืบทอด อำนาจจากการฉีกพรรค 250 ส.ว. ทำให้กลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล และ ปมมาพิกาหุ รวมทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพ ที่อาจทำให้ต้องวางมือการเมือง

ขณะที่โควตารัฐมนตรีของพรรค ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะได้รับการจัดสรรพรรคละ 6-7 เก้าอี้ ในกระทรวงหลักโดยพรรค ปชป.ขอ โควตากระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง พาณิชย์เนื่องจากมีประสบการณ์ในการ แก้ปัญหาการค้าพืชผลทางการเกษตร เพื่อ แก้ปัญหาการค้าผลไม้สดและยางพารา ที่สำคัญพรรค ปชป.ต้องการดึงคะแนน เสียงในพื้นที่ภาคใต้กลับคืนมา

ส่วนพรรค ภท. มีนายเนวิน ชิด

ชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรค กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ซึ่งนายเนวินต้องการโควตา รว.มหาด ไทย ถ้าหารือลงตัวจะได้เก้าอี้ รว.มหาด ไทยมาด้วย ขณะที่นายอนุทินขอถูกระ ทรวงคมนาคม แต่เกรงว่าถูกมองเรื่องผล ประโยชน์ทับซ้อน เพราะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และได้รับสัมปทาน จากรัฐหลายโครงการ จึงลงตัวที่ตำแหน่ง รัฐมนตรีในกระทรวงสาธารณสุขด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชา

ขณะเดียวกัน พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รพช.) ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และพรรคชาติพัฒนา (ชพพ.) ที่มีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ข้อสรุปลงตัวโควตากระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน

ไม่หวั่น พท.กดดันพันธมิตร

ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) คาดว่าจะได้คุม 2 กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่ง น.ส.กัญญา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค และนายวรารัฐ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค จะรับตำแหน่งรัฐมนตรี

มีรายงานข่าวจากพรรค พปชร. แจ้งว่า ประเด็นที่นำจับตากายในพรรค พปชร.ขณะนี้ คือยังคงตกลงกันไม่ลงตัวใน ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่าง นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ที่เสนอตัวเป็นประธานสภาฯ ตั้งแต่ต้น และนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีเป้าหมายเป็นประธานสภาฯ เช่นเดียวกัน ทั้งคู่พยายามเดินเกมไปหาผู้มีอำนาจนอกพรรคให้ช่วยสนับสนุนให้ ดำรงตำแหน่งนี้ แต่ ส.ส.บางส่วนในพรรค ไม่เห็นด้วยกับการให้นายวิรัชนั่งตำแหน่งนี้ เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ และยังมีคดีเก่าติดค้างอยู่ อาจ

ทำให้เกิดปัญหาความไม่สง่างามในการดำรงตำแหน่งนี้ ขณะที่นายสุชาติ ตัดการยอมรับในภาพรวม เสียงสนับสนุนยังไม่มาก ขณะที่แกนนำพรรคต้องการผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่านี้ แต่เชื่อพรรคจะมีข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้

มีรายงานอีกว่า ขณะนี้แกนนำพรรครู้สึกถึงกระแสกดดันจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่พยายามส่งไปยังพรรคการเมืองที่ยังสงวนท่าทีในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรค พชช. ทั้งพรรค พชป., พรรค กท. และพรรค ชทพ. โดยกดดันให้พรรคเหล่านี้ยึดมั่นในคำพูดที่ให้ไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าจะไม่สนับสนุนการ

สืบทอดอำนาจ แต่ไม่ได้ทำให้พรรค พชช. หวั่นไหว เนื่องจากมีการทาบทามรวมเสียงกันตั้งรัฐบาลไว้ก่อนเลือกตั้งแล้ว ขณะนี้เหลือเพียงการเกลี้ยกระทรวงให้ลงตัวเท่านั้น และทาง พชช.เองเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดแบ่งกระทรวงอย่างจริงจัง คาดว่าจะเห็นความชัดเจนหลังเปิดประชุมสมานันต์แรก

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรค พชช. กล่าวว่า การจัดตั้งรัฐบาลนั้น นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ซึ่งเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ พชช.ให้เกียรติพรรคที่จะมาร่วมงานด้วย และพรรคที่จะมาร่วมงานต่างก็อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ซึ่งบางพรรคก็คงต้องรอการหารือตามกระบวนการภายในพรรคก่อน เราต้องให้เกียรติ พรรค พชป.เองก็ต้องรอการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ให้เสร็จก่อน ยังมีเวลาในการเจรจาขอให้ใจเย็นๆ มั่นใจว่าจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน ทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาตามที่มีการเสข่าวลือต่างๆ ออกมา แต่เมื่อทุกอย่างเป็นทางการแล้วพรรคจะแถลงข่าวอย่างแน่นอน

สำหรับกรณีทีโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่า พรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลกับพรรค พชช.หักหลังประชาชนหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า เป็นการพูดที่ใช้ไม่ได้ เพราะทุกพรรคมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มาจากประชาชนที่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขทั้งสิ้น คำพูดดังกล่าวจึงเป็นการดูถูกประชาชน

ด้วย พรรคเพื่อไทยต้องให้เกียรติพรรคอื่นหรือคนที่เห็นต่างด้วย ไม่ใช่ว่าเมื่อพรรคพลังประชาชนจัดตั้งรัฐบาล ก็เลยพาลออกมาตีโพยตีพาย ไม่ได้ตั้งใจเลยองพรรคเพื่อไทยควรเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านที่ดีจะดีกว่า

ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พชป. ให้สัมภาษณ์หลังรายงานตัวเป็น ส.ส.ถึงการจับมือกับพรรค กท.และ ชทพ.ตั้งชื่อ 3 เพื่อตั้งรัฐบาลว่า คงเป็นกระแสข่าวพรรค พชป.ต้องรอการประชุม ส.ส.การประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และเลือกหัวหน้าพรรค 15 พ.ค.นี้ คงมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะกำหนดทิศทางอย่างไร หากสมาชิกในพรรคมีความเห็นต่าง ก็จะต้องลงมติกัน และพรรคจะเดินไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนหลายพรรคระบุน่าได้พูดคุยจัดตั้งรัฐบาลกับประชาธิปัตย์ เป็นการคุยส่วนตัว การจะหารือเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้น จะมีก็ต่อเมื่อมีหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคแล้ว

รมต. พชป.ทุกคนต้องเคารพ

เมื่อถามถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่พร้อมสนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ นายองอาจ กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่ปรากฏผ่านสื่อ ข้อเสนอให้ตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยนั้นถือว่าการปิดประตูตายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ส.ส.และ กก.บห.ตัดสินใจตอนนั้นคงมีข้อเสนอมากมายพอสมควร ก็ต้องซึ่งใจ ที่ประชุมเอาอย่างไรก็คงเอาอย่างนั้น

นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานสภาที่ปรึกษาพรรค พชป. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทีนายธนกร จีรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ระบุน่าจะมาเชิญชวนพรรค พชป.ร่วมกันเปิดสวิตช์ สว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนต้องรอหลังวันที่ 15 พ.ค. ที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรค และ กก.บห.ชุดใหม่ที่จะเป็นตัวแทนพรรคในการให้ความเห็นและตัดสินใจ ดังนั้นตอนนี้ใครประสานเรื่องอะไรมา เป็นเรื่องที่ต้องรอหลังจากมีผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ดูเหมือนนายธนกรอาสาเป็นตัวกลาง เป็นไปได้หรือไม่ที่ พชป.จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย นายชวนกล่าวว่า ความเห็นทั้งหลายต้องรอให้ตัวแทนพรรคตัวจริงเป็นผู้ให้ความเห็น ขณะนี้ใครจะพูดอะไรต้องถือเป็นความ

เห็นของแต่ละคน แต่ขอรับรองอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรแทนหัวหน้าและ กก.บห.ชุดใหม่

เมื่อถามว่า สมาชิกพรรคจำเป็นต้องปฏิบัติตามมติพรรคหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วพรรค พชป.ถือว่ามีมติพรรคเป็นอย่างไร ทุกฝ่ายก็ต้องให้ความเคารพ ดังนั้นก่อนตัดสินใจอะไรต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ ถ้าตัดสินใจไปแล้วจะกลับไปกลับมาจะมีปัญหา ส่วนที่มาของ สว.ชุดใหม่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ มาพูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ เมื่อพรรคได้รับรัฐธรรมนูญก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ แต่เมื่อใช้แล้วมีปัญหาจริง แต่เมื่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับแล้ว ทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมาย และต้องปฏิบัติตาม

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลของสองขั้วการเมืองว่า ขณะนี้ฝ่ายประชาธิปไตยมี 245 เสียง มั่นคง และรวมเสียงได้มากที่สุด ตอนนี้อยู่รอดูท่าทีของพรรคขนาดกลางที่เคยให้สัญญา ก่อนเลือกตั้งที่ เคยบอกว่าจะไม่ต่อท่อเผด็จการเมื่อเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าพรรค พท.กำลังรอให้พรรค กท.และพรรค พชป.ตัดสินใจเพื่อมาร่วมตั้งรัฐบาล คุณหญิงสุดารัตน์ระบุน่าก็รอพรรคขนาดกลางจะตัดสินใจอย่างไร เพราะการเข้าสู่อำนาจต้องเป็นอำนาจส่งเสริมให้ประชาชนสมหวัง ส่วนตัวอยากเน้นการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าให้เป็นเพียงพิธีกรรม เปลี่ยนสถานะของ คสช.จากยึดอำนาจ เพราะการเลือกตั้งคือความหวังของประชาชน เราเองคิดไม่ได้ให้มาสนับสนุนให้เราเป็นรัฐบาลหรือนายกฯ แต่มองว่าจะทำอะไรไม่ให้สืบทอดอำนาจ บอกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าถ้าพรรคการเมืองรวมตัวกัน คสช.ก็จะกลับบ้านไป ก็รอการตัดสินใจ แต่ไม่ได้มาสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยมีอำนาจ

เมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรค พท. ผลักดันให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค กท.เป็นนายกฯ คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยอะไรกัน แต่วันนี้ต้องถามเป็นจุดยืนแต่ละพรรคว่า ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหรือเป็นการจบเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะ คสช.เท่านั้นเอง

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อ

ไทยและพรรคการเมืองพันธมิตรที่ยึดถือระบอบประชาธิปไตย 7 พรรค ประกาศจับมือเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ตั้งแต่มีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจุดยืนเวลานี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มั่นใจในจำนวนตัวเลข ไม่กังวลต่อเหตุที่จะเกิดขึ้น ยุคนี้ประชาชนรู้ทัน พร้อมลงโทษ ส.ส.ที่ทรยศต่อประชาชน ส่วนอีกฝ่ายที่มีภาพการสืบทอดอำนาจ และได้คะแนนเสียงน้อยกว่า อยากรีบเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย ต้องตัดสินใจนำประเทศออกจากเชื้อเพลิงการอย่างเด็ดขาด ขอให้ตัดสินใจมาร่วมสร้างประชาธิปไตย จับมือปิดประตูจรรยาบรรณ พปชร. พรรคเดลินิวส์ เสถียรภาพ มีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ด้วยการเลือกฝ่ายบริหารด้วย ส.ส.ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ปิดสวิทช์ ส.ว. แต่งตั้งจาก คสช. ไม่ให้มีโอกาสใช้อำนาจหนุ่น พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

พท.พร้อมยกเก้าอี้ให้นายกฯ ให้

มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย เผยว่า แกนนำพรรคยังไม่หมดหวังกับการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพราะพรรคการเมืองที่มาร่วมลงสัตยาบันกับพรรคเพื่อไทย 7 พรรค มีคะแนนถึง 245 เสียง ถือว่ายังมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากมีพรรคที่ยังไม่ประกาศตัวชัดเจนถึง 4 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติพัฒนา และชาติไทยพัฒนา ซึ่งมีคะแนนเสียงประมาณ 116 เสียง หากสามารถดึงมาเข้าร่วมได้ จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ทำให้แกนนำพรรคปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารไปถึงทั้ง 4 พรรคที่ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนว่าหากมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจะทำให้เกิดรัฐบาลที่เข้มแข็งได้ และพรรคเพื่อไทยไม่ยึดติดตำแหน่ง แม้แต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามารถเจรจาพูดคุยกันได้ เพราะมองว่าการต่อต้านการสืบทอดอำนาจสำคัญกว่าตำแหน่ง และแนวทางนี้เป็นแนวทางที่สื่อสารไปยังพรรคที่ร่วมลงสัตยาบันทั้ง 7 พรรคด้วย เห็นได้จากท่าทีของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เปลี่ยนมาในทิศทางเดียวกัน

วันเดียวกัน นายธนธร จิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวถึงการทาบทามให้นายอภิสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เพื่อปิดสวิทช์ ส.ว. ว่า เราไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น เรามี

การชี้แจงแล้ว แต่เราบอกว่าพรรคที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ รวมกันแล้วมีมากกว่า 375 เสียง อยากรีบให้ทั้ง 375 เสียงมานั่งคุยกันและตกลงกัน ใครเป็นนายกฯ ใครจัดตั้งรัฐบาล ใครเป็นฝ่ายค้าน แล้วพรรคไหนที่รวมได้จาก 375 เสียงเป็นใคร เราก็พร้อมยกมือให้ เราไม่เคยบอกว่าจะยกมือให้กับพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

น.ส.เกศปริยา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า เมื่อเกิดการทหารเสด็จอำนาจ ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างตนได้รู้จักมทรรวมการค้ำชู หรือ การต่อต้านเสียงนักการเมือง ที่ไม่มั่นคงในอุดมการณ์ไปสนับสนุน อย่างคำว่างูเห่าสุดสัปดาห์นี้ก็มีกระแสข่าวลือว่าราคาการซื้อเสียงขึ้นสูงถึง 200 ล้านบาทต่อหนึ่งเสียง เพื่อซื้อตำแหน่งหัวหน้าพรรคเก่าแก่ให้ไปสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ ตนทราบว่าคุณชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค และเสาทหลักพรรค ปชป. เป็นผู้ที่ยืนยันมาตลอดชีวิตว่าการเมืองว่ารับไม่ได้กับการซื้อเสียง ไม่ทราบว่าจะทำได้ทราบข่าวลือหาหนุ่นในแวดวงการเมืองที่มีการสนับสนุนเงินให้ผู้ที่มีสมัครเป็นหัวหน้าพรรค ปชป. ที่จะสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ ไปซื้อเสียงสมาชิกเพื่อโหวตให้ตนเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต

สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ขอเตือนพรรคการเมืองทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย ให้รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง ที่เคยบอกไว้ว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจเผด็จการ และไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ก็อย่าให้ทำจริง หากพรรค ปชป. พลิกกลับยอมไปร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์ อนาคตของพรรค ปชป. อาจจะถึงกับหมดสิ้นได้ ส่วนพรรคภูมิใจไทยนั้น มีโอกาสสูงที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะได้เป็นนายกฯ และก็เหมาะสมอย่างยิ่ง หากนายอนุทินจะรักษาคำพูดที่ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้ง และยอมร่วมรัฐบาลกับฝั่งประชาธิปไตยหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ โดยอยากให้นายอนุทินได้ฟังเสียงของประชาชนจริงๆ ตามที่ได้ประกาศไว้

หนุ่นชี้ที่ 3 ฝ่ายทางตัน

ขณะที่นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษ

ภา'35 กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้กำลังเข้าสู่เดดล็อกและทางตัน เนื่องจากการรวมเสียง ส.ส.ของฝ่ายการเมือง 2 ฝั่ง มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแบบปริมันน้ำ ไม่ว่าฝ่ายใดตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลหน้าก็ไร้เสถียรภาพ ขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ มีทางเดียวที่จะฝ่าทางตันนี้ได้คือการร่วมกันตั้งรัฐบาลช่วยชาติ ตามที่คณะกรรมการญาติวีรชนฯ เสนอ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ข้อเสนอได้รับการขานรับ หลายฝ่ายมองเห็นวิกฤติรออยู่ข้างหน้า จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสร้างการเมืองชั่วคราว 3 ในขณะนี้ แต่ไม่ใช่เพื่อต่อรองเก้าอี้อย่างเดียว แต่ต้องเป็นชั่วคราว 3 เพื่อฝ่าทางตันการเมือง สร้างรัฐบาลสามัคคีปรองดอง ช่วยชาติให้ก้าวพ้นวังวนความขัดแย้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ได้ หาก 4 พรรคคือ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา ชาติพัฒนา ซึ่งรวมกันแล้วได้ 116 เสียงจับมือกันแน่น ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญ แล้วรวมกับ 2 ทางการเมืองคือ เพื่อไทย อนาคตใหม่ และพลังประชารัฐ รวมทั้งพรรคเล็กให้ได้ 376 เสียง แล้วเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองในสภาผู้แทนฯ 500 คนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก็สามารถตั้งรัฐบาลได้

“พล.อ.ประยุทธ์ แคนดิเดตนายกฯ ต้องเสียสละประกาศวางมือส่งไม้ต่อให้รัฐบาลหน้าลงจากอำนาจอย่างสง่างามแล้วไปทำหน้าที่ช่วยชาติด้านอื่น โดยที่ไม่ควรมีฝ่ายใดตามเช็กบิล หากทุกฝ่ายยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน ละวางอคติทางการเมืองลงได้เช่นนี้ เชื่อว่าเราจะได้รัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพสร้างความสันติสุขแก่ประเทศชาติได้ เมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมา และมีชั่วคราว 3 โดยพรรคการเมืองฝ่ายที่ต้องการขจัดปราบเผด็จการออกไป โดยไม่เสียเลือดเนื้อ” นายอดุลย์กล่าว

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ลานโพธิ์ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ กลุ่ม People Start up นำโดย “จำนวิ” หรือนายสิริวิญญู เสรีวิวัฒน์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และนายธนวัฒน์ วงไชย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปิดสวิทช์ ส.ว. ไม่โหวตนายกฯ” โดยนางสาวณัฐฐา มัทธนา หรือ “โบว์ คนอยากเลือกตั้ง”, นายนคร มาฉิม สมาชิก

พรรคเพื่อไทย และประชาชนประมาณ 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการเขียนจดหมายแสดงความเห็นว่าจะไม่ ส.ว.ถึง ไม่สมควรมีส่วนร่วมในการโหวตนายกฯ

นายสิริวิชญ์กล่าวว่า จะรวบรวมจดหมายจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งตนจะเดินทางไปต่างจังหวัด ตั้งเป้าขั้นต่ำที่ 10,000 ฉบับ ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2561 ก่อนจะนำไปยื่นแก่ ส.ว. ในวันที่มีการโหวตเลือกนายกฯ ต่อไป การจัดกิจกรรมในวันนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใบปลิวนัดชุมนุมด้าน คสช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในแถลงการณ์ของกลุ่มระบุว่า ส.ว.ที่มาจากพรรคสหประชาชาติโดย คสช.เข้าช่วย “ส.ว.พวกพ้อง” ที่เต็มไปด้วยญาติสนิท มิตรสหายของ คสช. ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ เข้าทำนองว่า “ประยุทธ์เลือกประวิตร แล้วประวิตรก็ไปเลือกน้องของประยุทธ์ ญาติสนิทมิตรสหายของประวิตร และประยุทธ์ เพื่อกลับมาเลือกประยุทธ์ แล้วประยุทธ์ก็จะได้เลือกประวิตรอีกที การที่ คสช.แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตรเป็นประธานในคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ไม่ได้มีความเป็นกลางทางการเมือง จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 (1) และ ส.ว.ที่มาจากพรรคสหประชาชาติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็เสี่ยงที่จะเป็นโมฆะ

ระหว่างการทำกิจกรรมของกลุ่ม People Start up มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 20-25 ปี ชูป้ายแสดงจุดยืนระบุว่า “พรรคกางเกงในเก่า ทำไมพรรคอนาคตใหม่ถึงลงเลือกตั้ง แต่ไม่ยอมรับกฎกติกาหลังการเลือกตั้ง และควรจะเชิดชูชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์”

โดยมีการนำสัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่มาใช้ในป้ายด้วย โดยยื่นป้ายเฉยๆ ประมาณ 10 นาที ก่อนที่ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมจะตะโกนด่าทอและโห่ร้องต่อจนหวัดเกิดเหตุชุลมุน ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนำตัวออกนอกพื้นที่.

ห้วงภาพลักษณ์กรม.ชุดใหม่ทำคนร้อง'ยี้' บิ๊กตุเคาะระมต.เอง

พท.แซะ'ภท.-ปชป.'แยกวาง 'ชวน'เบรกตอบรับข่าวที่สาม โพลล์ชี้การเมืองทำลายสุข 'บิ๊กตุ' ห่วงภาพลักษณ์รัฐบาลหน้า จ่อเลือกเอง บุคคล-ตำแหน่ง "เพื่อไทย" เลี้ยว "เลี้ยวหนุ-มาร์ค" เหมาะนั่งนายกฯ ดึงสลบขั้วตั้งรัฐบาล "ชวน" ให้รวมติ พรรค 15 พ.ค. ปม "ปิดสวิช ส.ว.-ร่วมรัฐบาล" โพลล์ เผยการเมืองทำลายความสุขคนไทย

อ่านต่อหน้า 4

บิ๊กตุ

การจัดตั้งรัฐบาล แม้พรรคพลังประชารัฐระบุว่าได้พูดคุยรวบรวมพรรคร่วมรัฐบาล 20 พรรคไว้แล้ว แต่ขณะที่สถานการณ์พรรคขนาดโตได้เดิมนำ "ปิดสวิช ส.ว." โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยมีกระแสข่าวว่ารวมตัวกับพรรคเพื่อไทยทาบพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอื่น ๆ อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคชาติพัฒนา เพื่อรวบรวมเสียง ส.ส.ในสภาให้ได้เกิน 376 เสียงในการโหวตเลือกนายกฯ โดยยอมยกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้แก่พรรคการเมืองที่มาเข้าร่วมนั้น ขณะเดียวกันมีกระแสข่าวว่าการเจรจาตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐกับพรรคร่วมมีแนวโน้มใกล้จบลงเช่นกัน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า สำหรับการการจัดตั้งรัฐบาลนั้น นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค

กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ถ้อยที่ถ้อยอาศัย ซึ่งเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้พรรคพลังประชารัฐให้เกียรติพรรคที่จะมาร่วมงานด้วย และพรรคที่จะมาร่วมงานต่างก็อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ซึ่งบางพรรคก็คงต้องรอการหารือตามกระบวนการภายในพรรคก่อน ดังนั้นเราต้องให้เกียรติ ขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เองก็ต้องรอการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ให้เสร็จก่อน ยังมีเวลาในการเจรจา ขอให้ใจเย็น ๆ มั่นใจว่าจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน ทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาตามที่ที่มีกระแสข่าวลือต่างๆ ออกมา แต่เมื่อทุกอย่างเป็นทางการแล้วพรรคจะแถลงข่าวอย่างแน่นอน

นายธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่โฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่าพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐทุกหลังประชาชนหรือไม่นั้น มองว่าเป็นการพูดที่ใช้ไม่ได้ เพราะทุกพรรคมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มาจากประชาชน

ที่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขทั้งสิ้น คำพูดดังกล่าวจึงเป็นการดูถูกประชาชนด้วย

"ขณะเดียวกันถ้าหากพรรคการเมืองที่ถูกพูดถึงไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าโฆษกพรรคเพื่อไทยคงไม่ออกมาพูดแบบนี้ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องให้เกียรติพรรคอื่นหรือคนที่เห็นต่างด้วย ไม่ใช่ว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐได้จัดตั้งรัฐบาลก็เลยพาลออกมาตีโพยตีพาย ไม่ได้ตั้งใจเลยองแง พรรคเพื่อไทยควรเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านที่ดีจะดีกว่า" นายธนกรกล่าว

● พปชร.ไม่หวั่นดีลใกล้จบแล้ว

แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่า ขณะนี้แกนนำพรรครู้สึกถึงกระแสกดดันจากพรรคเพื่อไทยที่พยายามส่งไปยังพรรคการเมืองที่ยังสว่นท่าทีในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา โดยกดดันให้พรรคเหล่านี้ยึดมั่นในคำพูดที่ให้ไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ แต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้พรรคพลังประชารัฐหวั่นไหวเนื่องจากมีการทาบทาบรวมเสียงกันตั้งรัฐบาลไว้ก่อนเลือกตั้งแล้ว ขณะนี้เหลือเพียงการเกลี้ยกระพรวนให้ลงตัวเท่านั้น และทางพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดแบ่งกระทรวงอย่างจริงจัง คาดว่า จะเห็นความชัดเจนหลังเปิดประชุมสมัชชาครั้งแรก

รายงานข่าวแจ้งว่า มีประเด็นที่น่าจับตาภายในพรรคพลังประชารัฐที่ยังตกลงกันไม่ลงตัวคือตำแหน่งประธานรัฐสภา ระหว่างนายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ที่เสนอตัวมาตั้งแต่ต้น และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีเป้าหมายเป็นประธานสภาเช่นเดียวกัน โดยเดินเกมไปหาผู้มีอำนาจนอกพรรคให้ช่วยสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนี้ แต่ ส.ส.บางส่วนในพรรคไม่เห็นด้วยกับนายวิรัช เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้และอาจมีปัญหา

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6321

หน้า: 1 (กลาง), 4, 15

Col.Inch: 365.92 Ad Value: 644,019.20

PRValue (x3): 1,932,057.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู้เคาะระมต.เอง

เรื่องความสง่างามในการดำรงตำแหน่ง แต่เชื่อว่าทางพรรคจะมีข้อสรุปในเร็วๆ นี้

● สะพัดโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ลงตัว

มีรายงานแจ้งอีกว่า ต้นเดือนมิถุนายนนี้จะได้คณะรัฐบาลชุดใหม่ โดยมีเสียงสนับสนุนในสภา 253 เสียง ส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกสมัย โดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค มั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐที่มี 115 เสียง จะรวบรวมเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ได้เกิน 250 เสียง ทำให้มีความชอบธรรมในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยมีพรรคภูมิใจไทย 51 เสียง พรรคชาติไทยพัฒนา 10 เสียง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 เสียง พรรครักแผ่นดินประเทศไทย 2 เสียง พรรคประชาชนปฏิรูป 1 เสียง ยังไม่รวมพรรคขนาดเล็กอีก 11 พรรค พรรคละ 1 เสียง และจากพรรคประชาธิปัตย์ อีก 52 เสียง ที่จะชัดเจนหลังวันที่ 15 พฤษภาคม ที่จะเลือกหัวหน้าพรรค หากคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ มีมติหนุนพรรคพลังประชารัฐจะส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้

สำหรับโควตาแกนนำพรรคพลังประชารัฐ ได้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงหลักด้านเศรษฐกิจไว้ค่อนข้างลงตัวแล้ว โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะเป็นรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม (ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง) อุตสาหกรรม การส่งออก โดยวางตัว นายอุตตม สาวนายน เป็น รว.คลัง, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค อาจจะเป็น รว.คมนาคม ขณะที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล แต่ปรับเปลี่ยนให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มาเป็น รว.กลาโหม แทนเพื่อลดภาพของการสืบทอดอำนาจ และลดจุดอ่อนของรัฐบาล

ขณะที่โควตารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย จะได้รับการจัดสรรพรรคละ 6-7 เก้าอี้ ในกระทรวงหลัก โดยพรรคประชาธิปัตย์ขอโควตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีประสบการณ์แก้ปัญหาการค้าพืชผลทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการค้าผลไม้สดและยางพารา ที่สำคัญพรรคประชาธิปัตย์

ต้องการตั้งคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กลับคืนมา ส่วนพรรคภูมิใจไทย มีนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรค กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ซึ่งนายเนวิน ต้องการโควตา รว.มหาดไทย ถ้าหารอลงตัวจะได้เก้าอี้รมช.มหาดไทย มาด้วย ขณะที่ นายอนุทิน ขอดูแลกระทรวงคมนาคม แต่เกรงว่าจะถูกมองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และได้รับสัมปทานจากรัฐหลายโครงการ จึงลงตัวที่ตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลือนโยบายกัญชา

ขณะเดียวกัน พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิรวมพลคนหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และพรรคชาติพัฒนาที่ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ข้อสรุปลงตัวโควตากระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา คาดว่าจะได้คุม 2 กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง น.ส.กัญญา ศิลปอาษา หัวหน้าพรรค และ นายวราวุธ ศิลปอาษา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค จะรับตำแหน่งรัฐมนตรี

● ห่วงภาพลักษณ์ทบทวนบางเก้าอี้

“คลัง คมนาคม มหาดไทย คือเก้าอี้ที่พรรคพลังประชารัฐและ พล.อ.ประยุทธ์ อยากดูแลเอง แต่พรรคที่จะมาร่วมงานด้วยก็อยากส่งคนไปทำงานที่กระทรวงเหล่านี้ ตรงนี้ต้องรอด เพราะเงื่อนไขของแต่ละพรรคเสนอมานั้นกระทบกัน เช่น รว.คลัง บางพรรคอยากได้และเป็นเงื่อนไขหลักในการร่วมรัฐบาลหรือคมนาคมและมหาดไทยที่บางพรรคยื่นมา แต่บุคคลของพรรคเหล่านั้นภาพลักษณ์ไม่เหมาะสม ตรงนี้ต้องรอเวลา เพราะต้องรอว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ก่อน ความแน่ชัดจะมีหลังวันที่ 15 พฤษภาคมไปแล้ว” แหล่งข่าวกล่าว และว่า ส่วนพรรคต่างๆ ที่จะมาร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐและเปิดรายชื่อแกนนำที่จะมาเป็น ครม.บางส่วนไปนั้น ทราบว่าบางรายชื่อและบางกระทรวงนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ห่วงเรื่องภาพลักษณ์และอาจต้องทบทวนกันใหม่

● พท.ยุ“เสียหนุ”เหมาะนั่งนายกฯ

ด้านนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรว.พลังงาน กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่า อยากขอเตือนพรรคการเมืองทุกพรรค โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้รักษาคำมั่นสัญญาให้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง ที่เคยบอกไว้ว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจเผด็จการ และไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง ก็อยากให้ทำจริง พรรคการเมืองที่มีฐานประชาชนขนาดใหญ่ ควรจะทบทวนว่าประชาชนเลือกพรรคมาเพราะเหตุใด ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ประเทศไทยเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายขนาดไหนแล้ว ถ้ายังคิดสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ ในอนาคตจะมีหน้าไปหาเสียงกับประชาชนได้อย่างไรแล้วจะบอกลูกหลานอย่างไรเมื่อประเทศยังคงย่ำแย่ลงต่อไปอีกในอนาคต

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์น่าจะเรียนรู้อย่างเต็มที่ที่สุดจากการที่สมาชิกพรรคร่วมกันเป่านกหวีด จนต่อมาเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร และถูกแซ่แข่งมากกว่า 5 ปี พอเลือกตั้งเสร็จพรรคที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ก็เอาทั้งบุคลากรและคะแนนเสียงไปเกือบหมด จนพรรคประชาธิปัตย์ต้องประสบความล้มเหลวอย่างหนักครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรรค แม้แต่ ส.ส.ใน กทม.ก็ยังไม่ได้สักคน เพราะประชาชนสมัยนี้จำได้ว่าพรรคการเมืองใดทำอะไรไว้บ้าง และหากพรรคประชาธิปัตย์ยังพลิกกลับมาไปร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะถึงกับหมดสิ้นได้ ซึ่งก็ต้องคอยดูว่าจะเป็นจริงไหม

“หากจำกันได้ ผมเป็นคนแรกๆ เลยที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะล้มเหลวและจะเป็นพรรคตัวร้าย โดยที่เตือนนี้ก็เพราะอยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์สามารถฟื้นฟูพรรคของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งเหมือนในสมัยของนายชวน หลีกภัย หลังจากที่ถูกกลุ่ม 10 มกรา แยกตัวไป” นายพิชัยกล่าว และว่า ส่วนพรรคภูมิใจไทยนั้น ส่วนตัวแล้วเห็นว่าโอกาสสูงที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี และก็เหมาะสมอย่างยิ่ง หากนายอนุทินจะรักษาคำพูดของตนที่ไว้ก่อนการเลือกตั้ง และยอมร่วมรัฐบาลกับฝั่งประชาธิปัตย์ หยุคยังการสืบทอดอำนาจ โดยอยากให้นายอนุทินได้ฟังเสียงของประชาชนจริงๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งเป็นจังหวะที่เหมาะสมของนายอนุทิน และคงจะไม่มีโอกาสแบบนั้นบ่อยนักในชีวิต การที่

พรรคภูมิใจไทยได้เสียงเพิ่มขึ้นมาก แสดงถึงความไว้วางใจของประชาชนที่มีให้แก่พรรคภูมิใจไทย เป็นจุดพลิกผันของพรรคหลังจากที่แยกตัวออกมาจากพรรคพลังประชาชน

“หากนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยรักษาภาพลักษณ์และคำพูดของตน โอกาสพัฒนาของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปได้สูง และโอกาสที่นายอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นี้ก็เป็นไปได้อย่างมาก จึงอยากให้นายอนุทินพิจารณาให้ดี” นายพิชัยกล่าว และว่า ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็ต้องกลับมาพิจารณาดตนเองว่าเหตุใดพรรคจึงได้ ส.ส.ต่ำกว่าการคาดหมายมาก ในขณะที่พรรคอนาคตใหม่กลับประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่วนตัวแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองไทยไปอย่างมาก จึงอยากให้ทุกพรรคได้ศึกษาแนวคิดของประชาชนให้ดี เพื่อใช้พัฒนาพรรคการเมืองต่อไป โดยอยากเห็นการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่พัฒนาระบอบเผด็จการในคราบประชาธิปไตย

● เจ็หน้าย่อยรอทำที่พรรคขนาดกลาง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ระบุถึงการเลือกตั้งรัฐบาลของสองขั้วการเมืองว่า ขณะนี้ฝ่ายประชาธิปไตยมี 245 เสียง มันคงและรวมเสียงได้มากที่สุด ตอนนี้อยู่รอคอยทำที่ของพรรคขนาดกลางที่เคยให้สัญญาก่อนเลือกตั้งที่เคยบอกว่าจะไม่ต่อท่อเผด็จการเมื่อเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคเพื่อไทยกำลังรอให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเพื่อมาร่วมตั้งรัฐบาล คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ก็รอพรรคขนาดกลางจะตัดสินใจอย่างไร เพราะการเข้าสู่อำนาจต้องเป็นอำนาจส่งเสริมให้ประชาชนสมหวัง ส่วนตัวอยากเน้นการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าให้เป็นเพียงพิธีกรรมเปลี่ยนแปลงสถานะของ คสช.จากยึดอำนาจ เพราะการเลือกตั้งคือความหวังของประชาชน

“เราเองเราคิดว่าไม่ได้ให้มาสนับสนุนให้เราเป็นรัฐบาลหรือนายกฯ แต่เรามองว่าจะทำอย่างไรไม่ให้สืบทอดอำนาจ เรามองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วว่าถ้าพรรคการเมืองรวมตัวกัน คสช.ก็จะกลับบ้านไป ก็รอการตัดสินใจแต่ไม่ได้มาสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยมีอำนาจ” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

เมื่อถามว่า กระแสข่าวพรรคเพื่อไทยผลักดันให้นายอนุทิน ชาลบุรีกุล หัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวเลยว่า ยังไม่ได้คุยอะไรกัน แต่วันนี้ต้องถามเป็นจุดยืนแต่ละพรรคว่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นประชาธิปไตยเพื่อประชาชน หรือเป็นการจบเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะ คสช.

● ปลุกด่านแรกชิงเก้าอี้ปธ.รัฐสภา

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาและหัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสารเฉพาะกิจ (ศสส.) พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้รับรู้ว่ามีพัฒนาการเป็นเชิงบวกของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ เพราะได้มีความลงตัวที่เห็นจุดที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและเป็นคุณูปการต่อประเทศอย่างยิ่งอีกด้วย โดยจุดลงตัวที่เป็นประโยชน์และเห็นพ้องร่วมกันนั้น มาจากเหตุผลอย่างน้อย 3-4 ประการคือ 1.ถือเป็นการที่พรรคการเมืองได้ปฏิบัติตามสัญญาประชาคมอย่างจริงจังที่ไว้ไว้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งว่า พรรคของตนจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ ซึ่งเป็นการสร้างเกียรติภูมิให้แก่พรรคการเมืองนั้น 2.เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศได้เห็นว่า นักการเมืองที่มาจาก ส.ส.นั้นมีคุณภาพและไว้วางใจได้ สามารถแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองที่มีทางออกเป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย

3.ได้ร่วมกันแสดงพลังกำจัดจุดอ่อนที่สำคัญที่สุด นั่นคือการสืบทอดอำนาจเพราะเป็นกับดักเดียวที่ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ เพราะขาดความน่าเชื่อถือที่จะทำให้อำนาจประเทศไม่เชื่อมั่นเข้ามาลงทุน

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

ปักตู้

เมื่อจุดอ่อนนี้หมดลงเศรษฐกิจจะพลิกฟื้นที่น้องประชาชนจะยินดีปราศสรรเสริญกันทั้งประเทศ และ 4.เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความเป็นอารยะกลับคืนมาสามารถกลับไปยืนร่วมกับอารยประเทศในเวทีโลกต่างๆ ได้อย่างสง่างาม จากเหตุผลดังกล่าวพรรคที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันที่จะขับเคลียร์ให้เกิดการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอย่างเห็นรูปธรรม เรียกศรัทธาของนักการเมืองกลับคืนมา ในความเป็นรูปธรรมลำดับแรกคือการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากปัก

พรรคการเมืองที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจนั่นเอง

● จี๊ปป.-ภท.ร่วมปิดสวิทซ์ส.ว.

ด้านนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การเลือกตั้ง (กต.) ได้มีการประกาศรับรอง ส.ส.อย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้ในทางคณิตศาสตร์ ตัวเลข ส.ส.ของแต่ละพรรคถือน่านิ่งแล้ว การจัดตั้งรัฐบาลจึงมีความชัดเจนมากขึ้น พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองพันธมิตรที่ยึดถือระบอบประชาธิปไตยเป็นหัวใจหลัก รวม 7 พรรค ได้ประกาศจับมือเพื่อจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่มีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจุดยืนของเรา เวลานี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามมองว่า สภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเข้ามาทำหน้าที่ ถือว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์ที่มีพรรคการเมืองเข้ามามากที่สุด ทั้งนี้เป็นไปตามการออกแบบรัฐธรรมนูญและวิธีการคำนวณ ส.ส. ที่ไม่ต้องการให้คะแนนทิ้งน้ำเลยทำให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมาก ต้องแบ่งคะแนนไปให้พรรคเล็กที่ได้คะแนนไม่ถึง ส.ส.พืงมี นับว่าเป็นกติกาคือเป็นธรรมเนียมประเพณี

ขณะที่การรวมเสียงจากฝ่ายเดินหน้าประชาธิปไตยที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำ เวลานี้ยังมั่นใจในจำนวนตัวเลขและไม่กังวลต่อคู่แข่งที่จะเกิดขึ้น เพราะยุคนี้ประชาชนรู้ทัน และพร้อมลงโทษ ส.ส.ที่ทรยศต่อประชาชน ส่วนอีกฝ่ายที่มีภาพการสืบทอดอำนาจ และได้คะแนนเสียงน้อยกว่า ก็ยังเดินหน้ารวมเสียงตั้งรัฐบาล เมื่อเป็นเช่นนี้ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีตัวเลข ส.ส.ที่สามารถสร้างเสถียรภาพให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ในการเป็นรัฐบาล แต่ยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนทางการเมือง

“อยากเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองเก่าแก่ที่ยึดถืออุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย รวมถึงพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศฟังเสียงประชาชน ต้องตัดสินใจนำประเทศออกจากเขตเผด็จการอย่างเด็ดขาด ด้วยการไม่ไปร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอดอำนาจของ คสช.ในรูปแบบพรรคการเมือง ขอให้ตัดสินใจมาร่วมสร้างประชาธิปไตย จับมือปิดประตูดงจระเข้พาประเทศเดินหน้าสู่เสถียรภาพมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ด้วยการเลือกฝ่ายบริหารด้วย ส.ส.ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง ปิดสวิทซ์ ส.ว.แต่งตั้งจาก คสช. ไม่ให้มีโอกาสใช้อำนาจหุ่น พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6321

หน้า: 1(กลาง), 4, 15

Col.Inch: 365.92 Ad Value: 644,019.20

PRValue (x3): 1,932,057.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปีกู่เคาะระมต.เอง

ต่ออีก สำคัญที่สุดคือต้องฟังเสียงหัวใจตัวเอง ที่เคยสัญญากับประชาชนด้วย เพราะคนเรา ที่สุดแล้วไม่ควรโกหกตัวเอง” นายพลภูมิกล่าว

● เยียร์รัฐบาลกว่า20พรรคუნแน

ส่วนนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา แกนนำ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ว่า มีการตั้งรัฐบาลโดยการจับมือกันกว่า 20 พรรคการเมืองว่า ขนาดว่าจะตั้งรัฐบาลโดย ประกอบกัน 20 กว่าพรรคการเมือง ก็ยังไม่ใช่ว่า รัฐบาลที่มีเสียงมากท่วมทับ ได้เสียงเกินครึ่งมา นิดเดียว ทั้งยังมีเสียงไม่แน่นอน เพราะขณะนี้ หลายพรรคก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเข้าร่วมด้วย ตรงนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของระบบการเลือกตั้ง ที่มาจากการร่างรัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้ พรรคการเมืองที่เคยชนะอย่างพรรคเพื่อไทย ไม่ให้ชนะการเลือกตั้ง ทั้งที่ระบบเดิมก็ไม่ได้มี ปัญหาอะไรเลย นี่จึงไม่รวมถึงกรณีที่ใช้ สูตรคำนวณที่หลายฝ่ายโต้แย้งว่าขัดรัฐธรรมนูญ แม้แต่อาจารย์คณิตศาสตร์ก็ยังออกมาระบุว่า ผิดหลักคณิตศาสตร์

นอกจากนี้ การตั้งรัฐบาลครั้งนี้มี ส.ว.ที่มาจาก การแต่งตั้งโดย คสช. และกรรมการ สรรหาที่ไม่เป็นกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ พรรคการเมืองจากเดิมที่ดูกันเพียงว่าฝ่าย ประชาธิปไตยได้เกิน 250 เสียง ก็ตัดสินใจ เข้าร่วม กลับกลายเป็นว่าทำให้พรรคการเมือง ไปดูตรงจุดที่มีเสียง ส.ว. 250 เสียง เพราะ เห็นว่าฝ่าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเสียง ถึง 250 เสียงแล้ว การจะไปร่วมกับฝ่ายอื่น น่าจะตั้งรัฐบาลได้ยาก จึงไหลไปอยู่กับฝ่าย พล.อ.ประยุทธ์ เหตุการณ์นี้ต้องตำหนิตั้งแต่ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ และ พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึง ผู้มีอำนาจที่มีเจตนาซ่อนเร้นในการสืบทอด อำนาจตั้งแต่ต้น

นายพงษ์เทพ กล่าวอีกว่า เชื่อว่าการตั้ง รัฐบาลโดยมี 20 กว่าพรรคการเมือง จะทำให้ รัฐบาลเกิดความวุ่นวายอย่างแน่นอน เพราะ พรรคพลังประชารัฐเองมี ส.ส.ไม่ถึงครึ่ง ก็ต้อง ไปเอาใจพรรคเล็กพรรคน้อยซึ่งแต่ละพรรคก็มี นโยบายที่แตกต่างกันออกไป แล้วจะทำอย่างไร ให้ทุกพรรคสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ให้ สัญญาไว้กับประชาชนได้อย่างพอใจ นอกจากนี้ เรื่องตำแหน่งต่าง ๆ ก็คงจะมีการต่อรองกัน วุ่นวายด้วย เพราะต้องฟังพวาค้ายกันทุกพรรค อำนาจการต่อรองของแต่ละพรรคจึงมีมาก มีปัญหาแน่ อย่างไรก็ตาม มองว่าพรรคที่ สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ควรตั้งรัฐบาล

ได้อยู่แล้ว เพราะพวกคุณคือพวกแท้เลือกตั้ง แต่คุณกลับอาศัยกลไกที่พิสดารเข้ามาสู่ จุดนี้ ทั้งที่คนเขาแสดงออกแล้วว่าไม่เอาการ สืบทอดอำนาจ คุณก็ยังมีหน้ามาตั้งรัฐบาล

เมื่อถามถึงกรณีมีกระแสข่าวให้นายอนุทิน ชาญวีร์กุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ นั่งตำแหน่งนายกฯเพื่อรักษาระบบ นั้น นายพงษ์เทพ กล่าวว่า ไม่ทราบประเด็นนี้ ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร จึงไม่อยากจะแสดงความ เห็นเพราะไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่ เมื่อถามถึงกรณีที่ โฆษกพรรคอนาคตใหม่ออกมาระบุว่าตนเองจะ เชิญนายอภิสิทธิ์มั่งเป็นนายกฯ นายพงษ์เทพ กล่าวว่า ไม่ทราบว่าพรรคอนาคตใหม่จะเชิญ มาร่วมจริงหรือไม่อย่างไร จึงอยากให้ออกให้ ข้อเท็จจริงชัดเจนก่อนจะดีกว่า แต่อย่างไร ก็ตามเคยพูดมาเสมอตั้งแต่ก่อนมีการเลือกตั้ง แล้วว่า เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองทุกพรรค ที่จะนำประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ เกิดเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง และตัดการ สืบทอดอำนาจ แม้จะมีบางพรรคการเมืองที่ ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบทอดอำนาจ แต่ก็มีพรรคการเมืองอีกจำนวนมากที่ประชาชน เทคะแนนให้เพื่อพาประเทศออกจากวังวนนี้

● วันนอร์ซีทุกอย่างเป็นไปได้หมด

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรค ประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรค พลังประชารัฐเดินทางจัดตั้งรัฐบาล โดยมี พรรคการเมืองมาร่วมประมาณ 20 พรรค ว่า ถ้าเขาตั้งได้ก็ให้ตั้งไป ไม่แน่ว่าจะมีครั้งแรก หรือไม่ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคการเมือง มาร่วมกันถึง 20 พรรค แต่ก็ถือเป็นจำนวน ที่มาก เพราะเพียงแค่ 4-5 พรรคก็มีปัญหา เยอะแล้ว อย่างไรก็ตาม คิดว่าจนถึงตอนนี้ก็ ยังไม่มีอะไรแน่นอน ต้องรอดูไปก่อน เพราะ พรรคพลังประชารัฐเองยังไม่ได้ออกมาแถลง ร่วมกับพรรคอื่นๆ อย่างเป็นทางการ อีกทั้ง ขณะนี้มีประมาณ 3 ขั้วที่แข่งขันเป็นแกนนำ จัดตั้งรัฐบาล ฉะนั้นทุกอย่างจะมีความชัดเจน ก็ต่อเมื่อวันที่เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อถามว่า จุดยืนของ 7 พรรคการเมือง ที่ประกาศสัปดาห์หน้าหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ ยังคงเหนียวแน่นหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ยืนยันว่ายังเหนียวแน่น รอเพียงพรรค การเมืองอื่นที่จะเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งขณะนี้ก็ มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อถามว่า มี

กระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลขั้วที่ 3 ซึ่งอาจ เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ และนายอนุทิน ชาญวีร์กุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกอย่าง มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น เพราะทั้ง 7 พรรคมี จุดยืนร่วมกันว่าต้องการหยุดยั้งการสืบทอด อำนาจของ คสช. และด้วยเหตุการณ์การเมือง ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์หลายอย่าง จึงคิดว่าคงไม่สามารถนำประสบการณ์ในอดีต มาประเมินได้

● ไทกรโพสต์ตั้งรัฐบาลอาจมีพลิก

นายไทกร พลสุวรรณ อดีตแกนนำกลุ่ม กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ โพสต์ ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ จัดตั้งรัฐบาล ความว่า “เกมพลิก...ปิดสวิช ส.ว.” การยอมเสียสละไม่เอาตำแหน่งนายก รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคต ใหม่ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวในพลังประชารัฐ หลังแกนนำพรรคเพื่อไทยส่งสัญญาณลับ ให้อภัยพวกที่ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐ ยินดี ต้อนรับกลับบ้านเดิม ด้วยเหตุผลเข้าใจที่ต้อ งย้ายไปเพราะ “ถูกบีบ” อากาญจนาท์เกิดขึ้น ในพลังประชารัฐ หลายกลุ่มเริ่มหาวิธีเรื่องนี้ เพราะใส่ในของพลังประชารัฐ ไม่มีใครเป็นใหญ่ ไม่มีใครนำใคร อยู่กันเป็นกลุ่มไครกลุ่มมัน ก๊วนใครก๊วนมัน หากรวมเสียงขั้วเพื่อไทย 245 เสียง รวมประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอีก 103 เสียง จะรวมเป็น 348 เสียง และหาก สามารถดึงพรรคพหุมาและพรรคสุวัจน์ได้อีก 13 เสียง จะรวมเป็น 361 เสียง เหลืออีก 15 เสียง ก็จะไม่เกิน 376 เสียง ภูเขาจากพลังประชารัฐ ก็พร้อมเทคะแนนให้ โดยไม่ต้องอาศัย ส.ว. แม้แต่เสียงเดียว”

● ขอทุกพรรคร่วมสกัดสืบทอดอำนาจ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงใหม่ ว่า นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยหาเสียงให้แก่ นางศรินทร์ลา บุญลือ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ พรรค อนาคตใหม่ ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 26 พฤษภาคม โดยนายธนาธรให้สัมภาษณ์ ถึงกระแสข่าวที่ทาบทามนายอภิสิทธิ์นั่งเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีเพื่อปิดสวิช ส.ว.ว่า เราไม่ได้ หมายความว่าแบบนั้น เรามีการขังแล้ว แต่ เราบอกว่าพรรคที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา รวมกันแล้วมีมากกว่า 375 เสียง
อยากให้ทั้ง 375 เสียงมาจับคู่กันและตกลง
กันว่าใครเป็นนายกฯ ใครจัดตั้งรัฐบาล ใคร
เป็นฝ่ายค้าน แล้วพรรคไหนที่รวมได้จาก 375
เสียงเป็นใคร เราก็อ้อมมือให้ เราไม่เคย
บอกว่าจะยอมมือให้พรรคประชาธิปัตย์โดยไม่
ข้อแม้ใด ๆ

● ดักคอปข.อย่าลืมนักการเมือง

น.ส.เกศปริยา แก้วแสนเมือง โฆษก
พรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า 5 ปีที่ผ่านมาจะ
เรียกว่าช่วงขงยามเวลาหาคดี ทำให้คนรุ่นใหม่
รู้จักมทกรมการค้ำมนุษย์ หรือ “การต้อน
เสียงนักการเมือง” ที่ไม่มั่นคงในอุดมการณ์
ไปสนับสนุน อย่างคำว่า “งูเห่า”

การขงยามเวลาหาคดีที่มีข้อมูลปรากฏใน
สื่อเวลานี้ ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างตนเห็นว่าจะ
ละเลยปล่อยให้อนาคตของประเทศให้อยู่ใน
มือกลุ่มสืบทอดอำนาจต่อไปไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่
ทำได้ในขณะนี้คือขอเรียกร้องให้สมาชิกพรรค
ประชาธิปัตย์ในฐานะที่อาสาเป็นตัวแทน
ประชาชนให้ตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็น
มนุษย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาคำพูด
ที่อดีตหัวหน้าพรรคเคยสัญญากับประชาชน
ไว้ว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ อีกทั้ง
อยากฝากบอกพรรคภูมิใจไทยที่รอฟังเสียง
ประชาชนว่า ประชาชนประมาณ 70% ได้บอก
กับทุกพรรคการเมืองแล้วว่าไม่ต้องการรัฐบาล
สืบทอดอำนาจจากผลการเลือกตั้ง 24 มีนาคม
ที่ผ่านมา ขอเรียกร้องให้ทั้งสองพรรคประกาศ
ให้ชัดเจนว่าจะยืนตามมติมหาชน เพื่ออนาคต
ของประเทศ หรือจะยืนเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตนจากการขายเสียง

● เบรก“ธนาธร”ชวนเปิดสวิตช์สว.

เวลา 10.30 น. ที่อาคารรัฐสภาใหม่
เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่
ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์หลังรายงานตัวเป็น ส.ส. ถึงกรณี
ที่นายธนาธร ระบุว่าจะมาเชิญชวนพรรค
ประชาธิปัตย์ร่วมกันเปิดสวิตช์ สว.ในการเลือก
นายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ยังไม่ใครมาเชิญ
ต้องรอหลังวันที่ 15 พฤษภาคม ที่จะมีการ
เลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหาร
พรรค (กก.บห.) ประชาธิปัตย์ชุดใหม่ที่จะเป็น
ตัวแทนพรรคในการให้ความเห็นและตัดสินใจ
ดังนั้นตอนนี้ใครประสานเรื่องอะไรมาเป็นเรื่อง
ที่ต้องรอหลังจากมีผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่า ดูเหมือนนายธนาธรอาสา
เป็นตัวกลาง ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรค
ประชาธิปัตย์จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย
นายชวน กล่าวว่า พูดไปแล้วว่าความเห็นทั้ง
หลายต้องรอให้ตัวแทนพรรคตัวจริงเป็นผู้ให้
ความเห็น ขณะนี้ใครจะพูดอะไรต้องถือเป็น
ความเห็นของแต่ละคน แต่ขอรับรองอย่าเพิ่งไป
ตัดสินใจอะไรแทนหัวหน้าพรรคและ กก.บห.
ชุดใหม่ ควรจะรอสภาที่นี้ทุกอย่างก็จะ
เรียบร้อย

เมื่อถามว่า สมาชิกพรรคจำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามมติพรรคหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้
สมาชิกบางคณะจะไปร่วมกับพรรคพลัง
ประชาชน นายชวน กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วพรรค
ประชาธิปัตย์ถือหลักว่ามติพรรคเป็นอย่างไร
ทุกฝ่ายก็ต้องให้ความเคารพ ดังนั้นก่อน
ตัดสินใจอะไรต้องพิจารณาให้ดีก่อน ถ้า
ตัดสินใจไปแล้วจะกลับไปกลับมาจะมีปัญหา
ถึงบอกว่าจะอย่าเพิ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลในตอนนี้อย่างไร
หัวหน้าพรรคและ กก.บห.ชุดใหม่ตัดสินใจ
เมื่อถึงตอนนั้นแล้วทุกคนก็ต้องเคารพมติพรรค
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า จำเป็นต้องฟังเสียงประชาชน
ตามที่หาเสียงไว้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เป็น
เรื่องนโยบายของแต่ละพรรคเชิงบริหารมากกว่า
ว่าตอนเสนอนั้นแต่ละพรรคมีความเห็นว่าจะใช้
นโยบายอย่างไร

● ไร้ประโยชน์ให้ความเห็นปมสว.

ต่อข้อถามมองอย่างไรกับที่มาของ ส.ว.ชุด
ใหม่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ
นายชวน กล่าวว่า มาพูดตอนนี้ก็ไม่มีความ
เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ตั้งแต่ต้นเพราะเห็นอะไรหลายอย่างที่
ไม่สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปัตย์โดยแท้ที่ควร
ซึ่งตอนนั้นเมื่อพรรคเราไม่รับรัฐธรรมนูญก็ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ แต่เมื่อใช้แล้ว แล้วมีปัญหาจริง
และในฐานะที่เรามาจากกระบอบประชาธิปไตย
มาจากการเลือกตั้ง เรารู้สึกว่าได้ก้าวไป
ข้างหน้าเท่าที่ควร ซึ่งขณะนั้นคนทั่วไปอาจ
จะนึกไม่ถึงว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้าง
หน้า แต่เมื่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับแล้วทุกคนก็
ต้องเคารพกฎหมาย

“ส่วนที่ ส.ว.มีสิทธิร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี
ด้วยนั้น ผมให้ความเห็นไปก็ไม่มีความประโยชน์
เพราะได้ให้ความเห็นไปหมดแล้วตั้งแต่ร่าง
รัฐธรรมนูญ แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อคน
ส่วนใหญ่เห็นด้วยและรัฐธรรมนูญต้องบังคับใช้

ถ้าจะมาให้ความเห็นว่าจะไม่เห็นด้วยในตอนนั้นก็
ไม่มีประโยชน์อะไร เมื่อกฎหมายออกมาแล้ว
ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม” นายชวนกล่าว

● ยันอยู่ที่กก.บห.เคาะทิศทาง

นายอองอาจ คล้ามไพบูลย์ รักษาการรอง
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึง
กระแสข่าวการจับมือกับพรรคภูมิใจไทยและ
ชาติไทยพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 3 เพื่อจัดตั้งรัฐบาลว่า
คงเป็นกระแสข่าว ความจริงประชาธิปัตย์ต้อง
รอการประชุมส.ส.เลือกกรรมการบริหารพรรค
และเลือกหัวหน้าพรรค 15 พฤษภาคมนี้ก่อน
คงมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะกำหนดทิศทาง
การดำเนินการของพรรคอย่างไร ทั้งนี้หาก
สมาชิกในพรรคมีความเห็นต่างก็ต้องลง
มติกันและพรรคจะเดินไปในทิศทางเดียวกัน
คือเคารพมติพรรค เมื่อถามว่า หลายพรรค
ระบุว่าได้พูดคุยจัดตั้งรัฐบาลกับประชาธิปัตย์
นายอองอาจ กล่าวว่า เป็นการคุยส่วนตัว การจะ
หารือเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้น จะมีก็ต่อเมื่อมี
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารแล้ว

เมื่อถามย้ำว่า พรรคอนาคตใหม่
พร้อมสนับสนุน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น
นายกฯ นายอองอาจ กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่
ปรากฏผ่านสื่อ ส่วนข้อเสนอให้ตั้งรัฐบาลร่วม
กับพรรคเพื่อไทยนั้นถือว่าปิดประตูคุยหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุม ส.ส.และกรรมการบริหาร
พรรคตัดสินใจ ตอนนี้นั้นคงมีข้อเสนอมากพอ
สมควรที่ต้องขังใจ ที่ประชุมเอาอย่างไรก็
เอาอย่างนั้น

● วางคุณสมบัติ4ข้อเลือกหัวหน้า

ด้านนายวิศ ขำบุกรักษ์ ส.ส.พิจิตร พรรค
ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้
ถือเป็นการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และผู้บริหาร
พรรคครั้งสำคัญของเราชาวประชาธิปัตย์
ซึ่งตนมีจุดยืนในการสนับสนุนหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์คนต่อไป 4 ข้อ ซึ่งผู้สมัครท่านใด
มีคุณสมบัติใกล้เคียงนี้ เอาคะแนนจากตนไป
เลย ซึ่งทั้ง 4 ข้อ มีดังนี้ 1.ต้องเป็นนักปฏิรูป
เพราะต้องเลือกไปเป็นหลักในการฟื้นฟูพรรค
ซึ่งต้องทำทุกพื้นที่ แม้แต่ภาคใต้ก็ต้องเร่งฟื้นฟู
เพราะสูญเสียที่นั่งไปเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับ
กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
อีสาน จึงต้องการคนที่มุ่งมั่นจริงจัง

2.ต้องมีประสบการณ์การบริหารประเทศ
แบบมืออาชีพ เพราะเส้นทางของหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่แล้ว จะไปถึงนายก

รัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ในกระทรวงที่สำคัญ จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความ
รอบรู้ สามารถประสานงาน และเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายได้ 3.ต้องมีประสบการณ์
ในทางการเมืองสูง เพราะการเลือกตั้งหัวหน้า
พรรคครั้งนี้ เกิดขึ้นก่อนที่จะไม่มีมติกันว่า
ร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล จุดยืนของผู้นำพรรคจึง
สำคัญมาก ๆ และ 4.ต้องเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์
สุจริต เพราะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยที่ผ่านมา
ทุกท่าน ไม่มีพฤติกรรม หรือข่าวคราวการ
ทุจริตคอร์รัปชันแม้แต่คนเดียว เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของพรรค ที่ยึดมั่นกันมาและต่อไป
อย่างยาวนาน

● จุดหมายหมื่นฉบับปลุกสำนึก

เวลา 15.30 น. ที่บริเวณลานโพธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นายสิริวิชญ์ เสรีวิวัฒน์ หรือจ่านิว แกนนำ
กลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษา (NDM)
และกลุ่มพลเมืองได้กลับ พร้อมกับสมาชิก
กลุ่ม startup people ร่วมกันจัดกิจกรรม
เปิดตัวแคมเปญ “ปิดสวิทช์ สว.ไม่ไหวตนายกฯ
เขียนจดหมายกระตุกมโนสำนึก ส.ว.” โดยมี
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายสิริวิชญ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได้มีการกำหนดให้ ส.ว.มาจากการ
แต่งตั้งทั้งหมด โดยไม่ได้ยึดโยงกับเสียงของ
ประชาชน อีกทั้ง ส.ว.เหล่านี้ยังสิทธิร่วมประชุม
กับ ส.ส.เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้น
ปรากฏว่า ส.ว.ที่มาจากพรรคสหไทย คสช.นั้น
เข้าข่าย ส.ว.พวกพ้อง ที่เต็มไปด้วยญาติสนิท
มิตรสหายของ คสช. ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
กับ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะแคนดิเดตนายก
รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ อีกทั้งการ
แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหา ส.ว. ทำให้ไม่ได้มีความ
เป็นกลางทางการเมือง การแต่งตั้ง ส.ว.จึงจัด
ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 261(1) อย่างขัดแย้ง
และสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโมฆะ อีกทั้ง ส.ว. 250
เสียงที่สรรหามาครั้งนี้ทำที่เป็นปฏิบัติยกต่อ
พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย

ตั้งนั้นกลุ่ม Startup People จึงได้จัด
แคมเปญขึ้นมาเพื่อเรียกร้องกระตุกมโนสำนึก
ของเหล่า ส.ว.ให้งดออกเสียงในการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีและปล่อยให้การโหวตเลือก
นายกฯ เป็นหน้าที่ของ ส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน โดยจะรวบรวมจดหมายปลุก
มโนสำนึกของ ส.ว.ทั่วประเทศให้ครบ 1 หมื่น

ฉบับก่อนวันที่ 20 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ก่อนจะ
นำไปยื่นให้กลุ่ม ส.ว. โดยจะเริ่มนำร่องที่นี้เป็น
ที่แรกก่อนกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ

● หมุนทุกฝ่ายตั้งรัฐบาลช่วยชาติ

ขณะที่ นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35 กล่าวถึง
สถานการณ์บ้านเมืองว่า สถานการณ์ขณะนี้กำลัง
เข้าสู่เดดล็อกและทางตัน เนื่องจากการรวมเสียง
ส.ส.ของฝ่ายการเมือง 2 ขั้ว มีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของสภาผู้แทนราษฎรแบบปริมมา ไม่ว่าฝ่ายใด
ตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลหน้าก็ไร้เสถียรภาพขาด
ความเชื่อมั่นต่อการลงทุนกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจ มีทางเดียวที่จะฝ่าทางตันนี้ได้คือ
การร่วมกันตั้งรัฐบาลช่วยชาติ ตามที่คณะ
กรรมการญาติวีรชนฯ เสนอ เป็นที่น่ายินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ข้อเสนอของคณะกรรมการ
ญาติวีรชนฯ ได้รับการขานรับ หลายฝ่ายมอง
เห็นวิกฤติอยู่ข้างหน้า จึงเห็นด้วยอย่างอึง
กับการสร้างการเมืองขั้วที่ 3 ในขณะนี้ แต่ไม่ใช่
เพื่อต่อรองแก้ข้อขัดแย้ง แต่ต้องเป็นขั้วที่ 3
เพื่อฝ่าทางตันการเมืองสร้างรัฐบาลสามัคคี
ปรองดอง ช่วยชาติให้ก้าวพ้นวังวนความขัดแย้ง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาให้ได้

“หาก 4 พรรค คือ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา ชาติพัฒนา ซึ่งรวมกันแล้ว
ได้ 116 เสียง จับมือกันแน่นก็จะเป็นตัวแปร
สำคัญ แล้วรวมกับ 2 ขั้วการเมือง คือ เพื่อไทย
อนาคตใหม่ และพลังประชารัฐ รวมทั้งพรรค
เล็กให้ได้ 376 เสียง แล้วเสนอขออนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากพรรคเลือกตั้งในสภา 500 คนที่เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่ายก็สามารถตั้งรัฐบาลได้”
นายอดุลย์กล่าว และว่า ในส่วน พล.อ.ประยุทธ์
แคนดิเดตนายกฯ ต้องเสียสละประกาศวางมือ
ส่งไม้ต่อให้รัฐบาลหน้าจากอำนาจอย่าง
สง่างามแล้วไปทำหน้าที่ช่วยชาติด้านอื่นโดยที่
ไม่ควรมีฝ่ายใดตามแซ็กบิล จึงขอวิงวอนสังคม
ไทยได้ทบทวนอย่างรอบคอบเพื่อบ้านเมือง

● ค้านรมต.-คสช.ลาออกนั่งส.ว.

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,187 คน ระหว่าง
วันที่ 7-11 พฤษภาคม กรณีการรับรอง ส.ส.
แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และการเข้า
สู่อำนาจ ส.ว. สรุปผลได้ดังนี้ 1.ประชาชน
เห็นด้วยหรือไม่ กรณี กกต.ประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน
349 เขต จาก 350 เขต พบว่า อันดับ 1

ไม่เห็นด้วย 76.24% เพราะควรประกาศให้ครบ
ทั้ง 350 เขต มีหลายจุดที่ทับซ้อนสั้ย ทำให้
หลายฝ่ายมองว่าการทำหน้าที่ กกต.ไม่เป็นกลาง
ไม่ชัดเจน อันดับ 2 เห็นด้วย 23.76% เพราะ
เป็นผลที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ อยู่ใน
ระยะเวลาที่กำหนด ส.ส.ใหม่จะได้ไปรายงานตัว
การเมืองเดินหน้าชัดเจนมากขึ้น 2.ประชาชน
เห็นด้วยหรือไม่ กรณี กกต.ประกาศรับรอง
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ไม่เห็น
ด้วย 75.40% เพราะมีหลายฝ่ายที่ออกมาทักท้วง
การคำนวณของ กกต.ไม่เป็นธรรม ควรให้ความ
สำคัญกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน อันดับ 2
เห็นด้วย 24.60% เพราะเมื่อมีการรับรองผล
ส.ส.แบบแบ่งเขต ก็ต้องมีการประกาศผล
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามมาเช่นกัน เป็นไป
ตามขั้นตอน

3.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กรณีการ
ลาออกของ 15 รัฐมนตรี เพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ส.ว. พบว่า อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 83.15%
เพราะเหมือนเป็นการเตรียมการไว้แล้ว เป็น
ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ อาจทำ
หน้าที่ไม่เป็นกลาง ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสม
อันดับ 2 เห็นด้วย 16.85% เพราะเป็นสิทธิโดย
ชอบธรรม ทำตามกฎหมาย เป็นผู้ที่มีความ
รู้ความสามารถ รู้และเข้าใจปัญหาบ้านเมือง
จะได้ทำงานต่อเนื่อง 4.ประชาชนเห็นด้วย
หรือไม่ กรณี คสช.เตรียมลาออกเพื่อไปดำรง
ตำแหน่ง ส.ว. พบว่าอันดับ 1 ไม่เห็นด้วย
85.00% เพราะอยากให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือ
ทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้
เข้ามาเพื่อต้องการกุมอำนาจหรือหวังผลใดๆ
อันดับ 2 เห็นด้วย 15.00% เพราะสามารถ
ทำได้ มีการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของ
ผู้ที่จะเข้ามาเป็น ส.ว. เชื่อมกันและไว้วางใจใน
การทำงาน ของ คสช.ชุดนี้

● ประชาธิปัตย์เมืองทำลายความสุข

นายพนพล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนัก
วิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม
เรื่อง “การเมืองปัจจุบัน กับ ความสุขของ
ประชาชน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ทั่วประเทศ จำนวน 1,295 ตัวอย่าง ระหว่าง
วันที่ 1-11 พฤษภาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 89.9 ระบุการเมืองปัจจุบันส่งผล
กระทบทำลายความสุขของประชาชน ขณะที่
ร้อยละ 10.1 ระบุไม่ทำลาย และที่น่าเป็นห่วง
คือจำนวนมากหรือร้อยละ 42.6 ระบุระดับ
ความขัดแย้งทางการเมืองเปรียบเทียบกับช่วง

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6321

Col.Inch: 365.92 Ad Value: 644,019.20

หน้า: 1 (กลาง), 4, 15

PRValue (x3): 1,932,057.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปีกตุ้เคาะระมต.เอง

เวลาการประชุมประท้วงในปี 2557 เพิ่มขึ้น ขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุเท่าเดิม และร้อยละ 17.9 ระบุลดลง

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชาย ร้อยละ 43.9 มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นหญิง ร้อยละ 41.5 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนเกินครึ่งหรือร้อยละ 58.1 ระบุความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการประชุมประท้วงในปี 2557 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มวัยอื่น คือ วัยกลางคน ร้อยละ 35.0 และคนสูงวัยร้อยละ 47.2 ที่ระบุความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการประชุมประท้วงในปี 2557

นายพดล กล่าวว่า ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองน่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่บริหารจัดการอารมณ์ของสาธารณชนได้ดี โดยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย เพราะมาตรการลดความรู้สึกอึดอัดของสาธารณชนจนไม่มีช่องระบาย อาจส่งผลทำให้ความขัดแย้งที่เป็ลือกของประชาธิปไตยลุกลามไปถึงแก่นความมั่นคงได้ และจะเหนื่อยกันจนยากจะควบคุมทางออกคือเลือกทางที่นำไปสู่ความขัดแย้งน้อยที่สุดและไม่มองมวลหมู่ประชาชนแบบเหมารวมแต่ควรแก้ไขเป็นราย ๆ ไป เพราะในกลุ่มที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินนั้นอาจจะพบคนที่รักชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักของชาติมากกว่าฝ่ายการเมืองกลุ่มไหน Status Quo อีกด้วย มันจึงไม่ใช่อยู่ที่เสื้อสีที่ทำการเมืองที่เลือกข้าง แต่อยู่ที่ความถูกต้องชอบธรรมทางการเมือง



กษ.เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ



ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้พี่น้องเกษตรกรในการ ประกอบอาชีพการเกษตร ที่เป็นรากฐานสำคัญของ ประเทศ การให้บริการของ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำแนกได้เป็น 11 ด้าน คือ

1. คลินิกดิน
2. คลินิกพืช
3. คลินิกปศุสัตว์
4. คลินิก ประมง
5. คลินิกชลประทาน
6. คลินิกสหกรณ์
7. คลินิก บัญชี
8. คลินิกกฎหมาย
9. คลินิกข้าว
10. คลินิกหม่อนไหม
11. คลินิก อื่น ๆ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรเจอในการทำเกษตร ทั้งยังติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกษตรกรพบจะได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี

นายสำราญ กล่าวอีกว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชทาน อนุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่ราบ บังคมทูตถวาย โดยทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุญาตฯ และพระราชทานพระ ราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ใน เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ โครงการด้วย

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรอบ เดือน พ.ค. นี้พิเศษกว่าที่ผ่านมา เนื่องใน โอกาสสมหมายมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

การฝึกอบรมด้านการเกษตรหรือ การนำ เสนอผลงานดีเด่นด้านการเกษตรของ จังหวัด.

เริ่มแล้ว Field Day ศพก.ปะเหลียน จ.ตรัง เตรียมพร้อมฤดูกาลผลิตปี'62 มุ่งเน้นส่งเสริมใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับอาชีพ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 เน้นส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่มากขึ้นบริหารจัดการแปลงเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้สูงสุดมุ่งเป้าสร้างแปลงใหญ่ยางพารา

นายสำราญ สารบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีพื้นที่ทำการเกษตร 240,154 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 9,056 ครัวเรือน โดยเกษตรกรในพื้นที่ประกอบอาชีพหลักคือสวนยางพารา จำนวน 7,394 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกยางพารารวมถึง 223,592 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93 ของพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของพื้นที่ดังกล่าวมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพยางพารา ที่ผ่านมากเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาโรคตายของต้นยางพาราที่เป็นอยู่โดยตรง ทำให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราให้มากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของ ศพก. อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในปี 2562 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มุ่งเน้นเป้าหมายในการพัฒนาสินค้ายางพารา การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อยร้อยละ 10 และเพิ่มผลผลิตร้อยละ 10 การสร้างอาชีพเสริมทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ซึ่งได้มีการกำหนดประเด็นเทคโนโลยี

ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วยการกรีดยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสมรูปแบบการดำเนินการ บรรยายให้ความสำคัญของระบบกรีดยางและการกรีดยางที่ถูกต้อง ฝึกปฏิบัติสาธิตการกรีดยาง การลับมีดกรีดยาง เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตยางพารา การใช้ปุ๋ยในยางพารา สาธิตการผลิตปุ๋ยใช้เอง การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญของยางพารา โดยเฉพาะโรครากขาวยางพารา สาธิตการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและกำจัดโรคเส้นดำ และโรครากขาวในยางพาราการ รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการตลาดยางพาราโดยจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับราคาขายแผ่นรมควั่นรวมทั้งหาช่องทางทางการตลาดของกลุ่มอาชีพเสริมรายได้การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงผึ้ง

ทั้งนี้นอกจากจัดกิจกรรมข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ยังมีองค์ความรู้อื่นๆ ที่จะเสริมเข้าไป อาทิ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบคลินิกเกษตร เช่น คลินิกดินของสถานีพัฒนาที่ดินตรัง คลินิกพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง คลินิกปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นต้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรให้มีความเหมาะสมกับอาชีพเฉพาะทาง เน้นการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อให้ผลผลิตพืชในพื้นที่มีคุณภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถมีช่องทางทำตลาดได้มากขึ้น